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การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม 

เร่ือง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง 
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สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนรว่ม 
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การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ครั้งที่ 6/25666 
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชั่น LINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง  
ครั้งที่ 6/2566 

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตลุาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.  
ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชั่น LINE 

*********************************** 
 

ผู้เข้าประชุม 
1. พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการ   
2. นายประสิทธิ์  บัญญัติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
3. นายสัญญลักษณ์  ทองคำพงษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 4. นายจักรพงษ์  วีระมาชา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     
 5. นางสุขุมาลย์  ธำรงโชติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. นายสมบัติ  จงวรรธนะศิลป ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      

7. นางสุกรี  จามพัฒน์   ผู้แทนองค์กรชุมชน   
8. นายชวลิต  นักระนาด   ผู้แทนผู้ปกครอง    

 9. นายเสกสันต์  ทองม่วง   กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นายนรินทร์  วัฒนกุลชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (ติดภารกิจ)  
2. นางนพวรรณ  ชูนาคา   ผู้แทนครู (เกษียณอายุราชการ)   
3. นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ  ผู้แทนศิษย์เก่า  (ติดภารกิจ)            
4. พระใบฏีกาสุทศ  ปฏิภาโณ  ผู้แทนองค์กรศาสนา  (ติดภารกิจ)  
5. นายอัควัตร์  น้อยวงค์   ผู้แทนองค์กรศาสนา  (ติดภารกิจ)  
6. นางสุวิมล  ปราบศรีภูมิ   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ติดภารกิจ)  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสุปัญญา  มงคล   รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 2. นางสาวสิร์ดาภัทร์  เพิ่มผลธัญธน หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 3. นางเนตรชนก  สระปัญญา  เจ้าหน้าที่สำนักอำนวยการ 
 4. นายณัฐวุฒิ  สุดจิตร์   เจ้าหน้าที่สำนักอำนวยการ 
 5. นายกฤตติน  คงทน   เจ้าหน้าที่สำนักอำนวยการ 

เริ่มประชุม เวลา 13.40 น. 
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ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

- พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจ่านก ได้กล่าวเปิดการ
ประชุมด้วยการนับองค์ประชุมว่าขณะนี้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาเข้าร่วมการประชุมเกินกว่า
กึ่งหนึ่งแล้ว จึงขอเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง คร้ังที่ 6/2566 
พร้อมกันนี้ขอขอบคุณทุกท่าน ท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในคร้ังนี้  และเนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน  จึงมีความ
จำเป็นต้องใช้การประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE  

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่แล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารการประชุม 
แนบท้ายระเบียบวาระการประชุมครั้งน้ี และสอบถามคณะกรรมการว่ามีข้อแก้ไข  หรือท้วงติง  ในประเด็นใด
ก็ให้แจ้งที่ประชุมเพื่อปรับแก้ให้ถูกต้องต่อไป    

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน
จ่านกร้อง คร้ังที่ 5/2566  เมื่อวันที่ 8 กันยายน  โดยไม่มีข้อแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่อง เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 3.1 ผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2566 

3.1.1 ผลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ ยังไม่ได้รับการพิจารณาให้มีการย้าย        
3.1.2 ผลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 

     1) รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้องท่ีได้ย้ายจากโรงเรียนจ่านกร้องไปโรงเรียนอื่น  
มี จำนวน 2 ราย คือ 

          1.1) นายมนูญ  บุบผาพ่วง ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียน 
พุทธชินราชพิทยา เป็นเวลา 5 วัน และย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม อำเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

          1.2) นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบ้านวังดินสอ  
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

    2) รองผู้อำนวยการท่ีขอย้ายมาโรงเรียนจ่านกร้อง มีจำนวน 1 ราย คือ นางนงลักษณ์  พรหมหิตร  
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รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม  ซึ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนจ่านกร้อง ได้ 3 วัน ก็ได้ย้ายไปดำรง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอเรือ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

     3.1.3 โรงเรียนจ่านกร้อง ได้รับการจัดสรรอัตราทดแทนครูที่เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2566  
มีจำนวน 6 ราย ดังนี ้

    1) สาขาวิชาเอกภาษาไทย ได้แก่ นางสาวอำภา บุญสืบ จากโรงเรียนท่าทองพิทยาคม 
    2) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ได้แก่ นายปวีร์ปรัชญ์ ปูซ้ึง จากโรงเรียนวังทองพิทยาคม 
    3) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางสาวนิภาพร เพียงจันทร์ จากโรงเรียนเนินมะปราง

ศึกษาวิทยา  
    4) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ได้แก่ นายอิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล จากโรงเรียนบางกระทุ่ม

พิทยาคม 
    5) สาขาวิชาเอกพลศึกษา ได้แก่ นางสาววรรณกานต์ คันธี จากโรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. 

มุกดาหาร 
    6) สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ รอการบรรจุแต่งตั้งครูในโครงการครูทุนพัฒนาท้องถิ่น 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
 

 4.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2566  

- พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบหมายให้นายเสกสันต์  ทองม่วง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ทำหน้าที่เลขานุการ เป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 สรุปได้ดังนี้  

     4.1.1 รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ท่ียื่นคำร้องขอย้ายจากโรงเรียนจ่านกร้อง  
ไปโรงเรียนอื่น มีจำนวน 1 ราย ดังนี้ 

ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนท่ีขอย้ายไป 
1 นางสุปัญญา  มงคล   โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ   

     โดยท่ีประชุมได้สอบถามถึงเหตุผลในการขอย้าย ซึ่งนางสุปัญญา มงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียน             
จ่านกร้อง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงเหตุผลในการขอย้ายว่าต้องการเพ่ิมประสบการณ์ในการบริหารจัดการศึกษา        
ในโรงเรียนมากขึ้น 
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มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการขอย้ายตามความประสงค์ของตนเอง 

 4.2 การสรรหากรรมการผู้แทนครู ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง
ทดแทนต าแหน่งที่ว่าง เน่ืองจากการเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2566 

 - พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบหมายให้นายเสกสันต์  ทองม่วง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ทำหน้าที่เลขานุการ เป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ          
ผู้แทนครู ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก                     
การเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566  สรุปได้ดังนี้  

 เน่ืองจากนางนพวรรณ  ชูนาคา ผู้แทนครู ได้เกษียณอายุราชการ ในปี 2566 โรงเรียนจึงได้สรรหา
ผู้แทนครูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยผู้ที่ได้รับการสรรหา ได้แก่ นางพรทิพย์  แสงแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้อง  จึงขอให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ได้แสดงความคิดเห็นและหากไม่ขัดข้อง ขอให้
คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบให้นางพรทิพย์  แสงแก้ว เป็นผู้แทนครู ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นางพรทิพย์  แสงแก้ว เป็นผู้แทนครู                     
ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่อง อื่น ๆ  

5.1 นายเสกสันต์  ทองม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ทำหน้าที่เลขานุการ ได้แจ้งเรื่องอื่น ๆ          
ต่อท่ีประชุมสรุปได้ดังนี้ 

     1) โรงเรียนมีแนวคิดที่จะทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา ในวาระโอกาสวันสถาปนาโรงเรียน         
ในวันที่ 17 มกราคม 2567 จึงขอดำเนินการจัดทำฎีกาผ้าป่าเพ่ือการศึกษา เพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในคราวต่อไป 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาตามที่โรงเรียนเสนอ 

     2) ในภาคเรียนที่ 2/2566 น้ี ครูเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน        ใน
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 โดยภาคเช้าจะมีการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนักเรียนเปิดเรียนใน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566  

5.2 นายจักรพงษ์  วีระมาชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียน สรุปได้ดังนี้  
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      1) โรงเรียนควรดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการกับที่ดินที่โรงเรียนได้รับบริจาค
จากชมรมคร-ูผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงความ
คืบหน้า 

      2) โรงเรียนควรจัดตั้งคณะทำงานอย่างน้อย 1 ชุด เพื่อดำเนินการประสานความร่วมมือกับ
สมาคมศิษย์เก่า และชมรมครู-ผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง เพื่อให้เกิดการดำเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งควรมีผู้ประสานงานที่เป็นครูในโรงเรียนเพื่อความสะดวกในการดำเนินการ 

 5.3 พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ได้ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มไลน์
สื่อมวลชน มี 2 กลุ่ม การประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook ซึ่งสามารถแชร์ได้ทั่วไป รวมทั้งได้เสนอให้
โรงเรียนเชิญบุคคลซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านกร้อง คือคุณภรภัทร  แผนสนิท ให้มามีส่วนร่วมช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญของโรงเรียนในโอกาสต่อ ๆ ไป 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

ปิดประชุม เวลา 14.15 น. 

 

นางสาวสิร์ดาภัทร์  เพ่ิมผลธัญธน ผู้จดรายงานการประชุม 

        นายเสกสันต์  ทองม่วง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ครั้งที่ 1/25667 
เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนจ่านกร้อง  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง 
ครั้งที่ 1/2567 

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนจ่านกร้อง 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 
 1. พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการ   

2. นายนรินทร์  วัฒนกุลชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. นายประสิทธิ์  บัญญัติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. นายจักรพงษ์  วีระมาชา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 5. นายสมบัติ  จงวรรธนะศิลป์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
6. นางสุขุมาลย์  ธำรงโชติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 7. นายชวลิต  นักระนาด   ผู้แทนผู้ปกครอง    
8. นางพรทิพย์  แสงแก้ว   ผู้แทนครู  
9. นางสุกรี  จามพัฒน์   ผู้แทนองค์กรชุมชน  
10. นางสุวิมล  ปราบศรีภูม ิ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
11. นายเสกสันต์  ทองม่วง  กรรมการและเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายสัญญลักษณ์  ทองคำพงษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (ติดภารกิจ)  

2. นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ  ผู้แทนศิษย์เก่า  (ติดภารกิจ) 
3. นายอัควัตร์  น้อยวงค์   ผู้แทนองค์กรศาสนา  (ติดภารกิจ)     
4. พระครูประภัศร์วรานุกิจ  ผู้แทนองค์กรศาสนา  (ติดภารกิจ)   

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางภัททิรา  ลัดดากลม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
2. นายปวี  รวิกานนท์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 

 3. นางสาวนวลนภา  พระพรหม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 4. นางสาวศศิภา  อุตม์อ่าง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 5. นายสุทัศน์  มันตะสูตร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 6. นางสาวสิร์ดาภัทร์  เพิ่มผลธัญธน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 
 7. นางเนตรชนก  สระปัญญา  เจ้าหน้าที่งานสำนักอำนวยการ 
 8. นายปวีร์ปรัชญ์  ปู่ซึ้ง   เจ้าหน้าที่งานสำนักอำนวยการ  
 9. นางสาวสุภางค์สิริ  ขันทอง  เจ้าหน้าที่งานสำนักอำนวยการ 
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เริ่มประชุม เวลา 09.42 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

- พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้กล่าว 
เปิดการประชุมด้วยการนับองค์ประชุมว่าขณะนี้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง            
มาร่วมการประชุมเกินกว่าก่ึงหน่ึงแล้ว จึงขอเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนจ่านกร้อง  
ครั้งที่ 1/2567 และขอขอบคุณทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งน้ีโดยพร้อมเพรียงกัน และได้แจ้งเรื่องให้ท่ี
ประชุมทราบดังนี ้

1.1 สวัสดีปีใหม่ 2567 

- พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้กล่าว 
สวัสดีปีใหม่ ปี พ.ศ. 2567 ต่อสมาชิกที่ประชุมดังนี้ 

ในวาระโอกาสปีใหม่นี้ ขออำนวยพรให้ทุกท่านโชคดี มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจท่ีเข้มแข็ง มีพลัง
ใจท่ีดีในการทำงาน เพ่ือตนเอง ครอบครัว ได้ดูแลโรงเรียน ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติสืบไป    

และได้มอบของที่ระลึกเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง
ทุกท่าน พร้อมกันนี้ได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก 

1.2 แนะน ารองผู้อ านวยการที่ย้ายมาใหม่  

- พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจ่านกร้อง จ่านกร้อง            
ได้กล่าวต้อนรับรองผู้อำนวยการท้ัง 3 ท่าน โดยให้รองผู้อำนวยการทุกท่านได้แนะนำตัวให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ได้รู้จักพอสังเขป สรุปได้ดังนี้ 

1) นายปวี  รวิกานนท์  ย้ายมาจากโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่                  
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

2) นางสาวนวลนภา  พระพรหม  ย้ายมาจากโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อำเภอตาลสุม  
จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 

3) นางสาวศศิภา  อุตม์อ่าง ย้ายมาจากโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อำเภอด่านซ้าย  
จังหวัดเลย ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 

- พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร 
การประชุมแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมครั้งน้ี และสอบถามคณะกรรมการว่ามีข้อแก้ไข  หรือท้วงติง   
ในประเด็นใดก็ให้แจ้งที่ประชุมเพื่อปรับแก้ให้ถูกต้องต่อไป    

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ครั้งที่ 6/2566  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 โดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 

3.1 การสรรหากรรมการผู้แทนครู ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ทดแทน
ต าแหน่งที่ว่าง  เน่ืองจากการเกษียณอายรุาชการ ประจ าปี 2566 

เน่ืองจากนางนพวรรณ  ชูนาคา ผู้แทนครู ได้เกษียณอายุราชการ ในปี 2566 โรงเรียนจึงได้สรรหาผู้แทนครู
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้ที่ได้รับ
การสรรหา ได้แก่ นางพรทิพย์  แสงแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้อง  ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง น้ัน 

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  ได้มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ที่ 632/2566 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทดแทนตำแหน่ง
ว่าง โดยให้นางพรทิพย์  แสงแก้ว ทดแทนตำแหน่งผู้แทนครู โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่
ของผู้ที่ตนแทนตำแหน่ง  และให้มีผลต้ังแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 

และในการน้ี นางพรทิพย์  แสงแก้ว  ได้แนะนำตนเองให้ที่ประชุมได้รู้จักพอสังเขป ดังนี้  
 - นางพรทิพย์  แสงแก้ว  ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  สอนในสาระนาฏศิลป์ กลุ่มสาระ               

การเรียนรู้ศิลปะ  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป ขอขอบคุณทุกท่าน                
ที่ให้โอกาสและให้ความไว้วางใจในการทำหน้าที่ผู้แทนครูในวาระนี้ 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 

 4.1 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567   

- พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้มอบหมาย
ใหน้างสาวศศิภา  อุตม์อ่าง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดและ
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567  ดังนี้ 
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การรับนักเรียนปีการศึกษา 2567 โรงเรียนจะรับนักเรียน โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
     4.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ลดเหลือจำนวน 11 ห้องเรียน  

ห้องเรียนละ 40 คน และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 คน 
รวมเป็น 12 ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียนที่จะรับทั้งสิ้น 476 คน โดยมีแผนการเรียนดังนี้ 

1) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ      จำนวน     1 ห้องเรียน 
2) แผนการเรียนภาษาไทย    จำนวน     1 ห้องเรียน 
3) แผนการเรียนดนตรีไทยและดนตรีสากล  จำนวน     1 ห้องเรียน 
4) แผนการเรียนศิลปะ     จำนวน     1 ห้องเรียน 
5) แผนการเรียนพลศึกษา    จำนวน     1 ห้องเรียน 
6) แผนการเรียนคอมพิวเตอร์    จำนวน     2 ห้องเรียน 
7) แผนการเรียนทักษะงานอาชีพ    จำนวน     1 ห้องเรียน 
8) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  จำนวน     3 ห้องเรียน 
9) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) จำนวน     1 ห้องเรียน 

      4.1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 7 ห้องเรียน ห้องเรียนละ  
40 คน และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 คน รวมเป็น  
8 ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียนที่จะรับทั้งสิ้น 316 คน โดยมีแผนการเรียนดังนี้ 

1) แผนการเรียนนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์   จำนวน     1 ห้องเรียน 
2) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ    จำนวน     1 ห้องเรียน 
3) แผนการเรียนภาษาจีน    จำนวน     1 ห้องเรียน 
4) แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น-ภาษาเกาหลี-ภาษาฝร่ังเศส จำนวน     1 ห้องเรียน 
5) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  จำนวน     2 ห้องเรียน 
6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร ์ จำนวน     1 ห้องเรียน 
7) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) จำนวน     1 ห้องเรียน 

 โดยมีการสอบวัดระดับคะแนนเพื่อจัดเข้าแผนการเรียน ร้อยละ 95 และมีคะแนนความสามารถพิเศษ 
 ร้อยละ 5 โดยเน้นการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการก่อน จึงจะให้สิทธ์ิกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 
สำหรับเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจ่านกร้อง ได้แก่  

1) เขตเทศบาลนครพิษณุโลก  
2) ตำบลบ้านคลอง (หมู่ที่ 1-5)  
3) ตำบลพลายชุมพล (หมู่ที่ 1-5)   

 
 
 
  



17 
 

    4.1.3 ก าหนดการรับสมัคร มีดังนี้ 
  1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนท้ังสิ้น 476 คน 

1.1) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  จำนวน 36 คน 
 - ขอรับระเบียบการรับสมัคร วันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 2567 

- รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่  10-14 กุมภาพันธ์ 2567  
- สอบวัดความรู้ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 
- ประกาศผล วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 
- รายงานตัว วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 
- มอบตัว วันที่ 3 มีนาคม 2567 

   1.2) ห้องเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จำนวน 440 คน 
 - ขอรับระเบียบการรับสมัคร วันที่ 6 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม 2567 

- รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่  9-13 มีนาคม 2567 
- สอบ วันที่ 23 มีนาคม 2567 
- ประกาศผล วันที่ 27 มีนาคม 2567 
- รายงานตัว วันที่ 27 มีนาคม 2567 
- มอบตัว วันที่ 30 มีนาคม 2567 

   1.3) ห้องเรียนทั่วไป  (เฉพาะจำนวนท่ีขาด) 
 - ขอรับระเบียบการรับสมัคร วันที่ 6 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม 2567 

- รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่  วันที่  9-13 มีนาคม 2567 
- สอบ วันที่ 23 มีนาคม 2567 
- ประกาศผล วันที่ 27 มีนาคม 2567 
- รายงานตัว วันที่ 27 มีนาคม 2567 
- มอบตัว วันที่ 30 มีนาคม 2567 

   1.4) นักเรียนความสามารถพิเศษ (5 %) 22 คน 
 - ขอรับระเบียบการรับสมัคร วันที่ 6 กุมภาพันธ์-10 มีนาคม 2567 

- รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่  9-10 มีนาคม 2567 
- สอบ วันที่ 19 มีนาคม 2567 
- ประกาศผล วันที่ 20 มีนาคม 2567 
- รายงานตัว วันที่ 20 มีนาคม 2567 
- มอบตัว วันที่ 30 มีนาคม 2567 
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  2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนท้ังสิ้น 316 คน 
2.1) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 36 คน 
 - ขอรับระเบียบการรับสมัคร วันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 2567 

- รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่  10-14 กุมภาพันธ์ 2567  
- สอบวัดความรู้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 
- ประกาศผล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 
- รายงานตัว วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 
- มอบตัว วันที่ 3 มีนาคม 2567 

   2.2) นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม จำนวน 280 คน 
 - ขอรับระเบียบการรับสมัคร วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2567 

- รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2567 
- สอบ วันที่ 24 มีนาคม 2567 
- ประกาศผล วันที่ 28 มีนาคม 2567 
- รายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม 2567 
- มอบตัว วันที่ 31 มีนาคม 2567 

   2.3) ห้องเรียนทั่วไป  (ถ้าไม่ครบจำนวนตามแผนสามารถรับเพิ่มเติมได้) 
 - ขอรับระเบียบการรับสมัคร วันที่ 6 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม 2567 

- รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่  9-13 มีนาคม 2567 
- สอบ วันที่ 24 มีนาคม 2567 
- ประกาศผล วันที่ 28 มีนาคม 2567 
- รายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม 2567 
- มอบตัว วันที่ 31 มีนาคม 2567 

 ซึ่งรายละเอียดการรับนักเรียนปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนดังกล่าวข้างต้นนั้น ได้กำหนดตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  โดยได้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนในช่องทางต่าง ๆ เช่น                 
เพจ Facebook เพ่ือให้สอดรับกับการสอบถามของผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมให้กับ
บุตรหลานในการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง  
 ในประเด็นการรับนักเรียน ได้มีกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์
ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา รวมท้ังกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจนเห็นเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
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 4.2 การท าบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจ่านกร้อง ครบรอบ 63 ปี   

- พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้มอบหมายให้
นายเสกสันต์  ทองม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ              
การสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจ่านกร้อง ครบรอบ 63 ปี  ในวันที่ 17 มกราคม 2567 
เพื่อให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ได้ระลึกถึงความสำคัญของการสถาปนา
โรงเรียนจ่านกร้อง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2504 ซึ่งในปีน้ี ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตรงกับวันสถาปนา เน่ืองจากใน
วันที่ 17 มกราคม 2567 นี้ โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (พิษณุโลก กลุ่มที่ 1)    โดยจะมี
การจัดพิธีสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนจ่านกร้อง ได้แก่ พระศรีศักยมุนีศรีจ่านกร้อง พ่อปู่จ่านกร้อง ศาลตา-
ยาย ท่านจ่านกร้อง-ท่านจ่าการบุญ ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 
 ในการน้ี โรงเรียนได้ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ           
ประจำโรงเรียนทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนจ่านกร้อง ในวันจันทร์ท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2567                
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนจ่านกร้องและจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียนจ่านกร้อง ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุม โรงเรียนจ่านกร้อง 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 5.1 การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2567 (ตามเอกสารประกอบเล่มสีเหลือง) 

- พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้มอบหมาย
ให้นายเสกสันต์  ทองม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ 
การขออนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 ท่ีต้องเร่งดำเนินการเพ่ือเสนอข้อมูล
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาทุกรายการท่ีโรงเรียนขอเก็บตามระเบียบฯ  โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาอนุมัติแล้วไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพ่ือขออนุมัติจาก
หน่วยงานต้นสังกัดต่อไป นั้น ขอชี้แจงรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2567 สรุปได้ดังนี้   

     5.1.1 ขอเก็บเงินบ ารุงการศึกษาตามหลักเกณฑ์ ซึ่งเป็นรายการเก็บเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
       1)  ค่าใช้จ่ายในกรณีโรงเรียนจัดท าเป็นลักษณะพิเศษ   
        1.1) ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน  170 บาท  เท่าเดิม 
        1.2) ค่าปฐมนิเทศนักเรียน   
      -  ม.1  จำนวน  1  วัน  150 บาท  เท่าเดิม  

     -  ม.4  จำนวน  1  วัน  150 บาท  เท่าเดิม 
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       2) รายการจัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
        2.1)  โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาค
เรียนละ 3,000 บาท (เท่าเดิม) 
       3) รายการจัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์
มาตรฐานทั่วไปที่ได้รับงบประมาณจากรัฐ 
        3.1)  โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (กรณีโรงเรียน          
จัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้)  ภาคเรียนละ 400  บาท (เท่าเดิม) 
        3.2)  โครงการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ ภาคเรียนละ  
700  บาท (เท่าเดิม) 
        3.3)  โครงการจ้างครูและบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ  ภาคเรียนละ  400  
บาท (ลดลง 100 บาท) 
       4) รายการจัดเก็บเพื่อจัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการ (ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) 
        4.1)  โครงการจ้างบุคลกรเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาและปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
ภาคเรียนละ  600  บาท ต่อคน (เพิ่มข้ึน 100 บาท จากการปรับลดในรายการท่ี 3.3)   
        4.2)  โครงการทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนจ่านกร้อง  คนละ  
360  บาทต่อปี  (เพิ่มข้ึน 10 บาท)  
        4.3)  โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนจ่านกร้อง ประจำปีการศึกษา 2567           
ปีละ 150 บาท ต่อ คน (เท่าเดิม) 

       5.1.2. รายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่โรงเรียนจัดบริการและอ านวยความสะดวกให้ ดังนี้ 
                  1) ค่ากระเป๋านักเรียน (นักเรียนใหม่ ม.1, ม.4)   คนละ  320  บาท 
    2) ค่าชุดพลศึกษา (นักเรียนใหม่ ม.1, ม.4)    คนละ  420  บาท 
   3) ค่าสมุด (1 ชุด) และสมุดรายงาน 3 ชุด(นักเรียนใหม่ ม.1, ม.4) คนละ  420  บาท 
    4) ค่าบำรุงสภานักเรียน (นักเรียนใหม่ ม.1, ม.4)   คนละ  100  บาท 
    5) ค่าเข็มท่านจ่านกร้อง (นักเรียนใหม่ ม.1, ม.4)   คนละ    50  บาท 
    6) ค่าเคร่ืองหมายประจำตัวนักเรียน    คนละ    50  บาท 

 5.1.3. ขอความเห็นชอบเป็นหลักการในการจัดท าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) ที่ต้องจัดใหก้ับ
นักเรียน  หากกิจกรรมใดงบประมาณไม่เพียงพอจะขอเก็บเพิ่มเติมจากผู้ปกครองซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 
4 ด้าน  ดังนี้  

  1) กิจกรรมวิชาการ  
  2) กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
  3) ทัศนศึกษา 
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  4) การบริการสารสนเทศ/ICT 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เก็บเงินบำรุงการศึกษาทุกรายการตามท่ีโรงเรียนเสนอขอ           
โดยให้โรงเรียนใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาท่ีจัดเก็บทุกรายการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

ระเบียบวาระที่ 6 : เรื่อง อื่น ๆ 

 6.1 แนวทางการดูแลนักเรียน 
       นายปวี  รวิกานนท์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้นำเสนอแนวทางการดูแล
นักเรียนสรุปได้ดังน้ี  

1) นักเรียนที่มาสาย ซึ่งให้มีการตรวจสอบโดยครูที่ปรึกษา และรายงานผ่านระบบออนไลน์   
ทำให้สามารถตรวจการมาเรียน มาสาย ของนักเรียนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  

2) การใส่เสื้อคลุมของนักเรียน  ไม่อนุญาตให้นักเรียนใส่เสื้อคลุม เพื่อป้องกันบุคคลภายนอก 
สวมรอยมาเป็นนักเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง และมาสร้างปัญหาให้กับโรงเรียน        
 6.2 การจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน 
       คณะกรรมการช่ืนชมการบริหารจัดการการจอดรถจักรยานยนตร์บริเวณนอกโรงเรียนของนักเรียน
ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี  

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 11.45 น. 

 
นางสาวสิร์ดาภัทร์  เพ่ิมผลธัญธน ผู้จดรายงานการประชุม 

        นายเสกสันต์  ทองม่วง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ครั้งที่ 2/25667 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ุทิพย์ โรงเรียนจ่านกร้อง  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง 
ครั้งที่ 2/2567 

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567  
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนจ่านกร้อง 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 
 1. พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการ   
 2. นายสัญญลักษณ์  ทองคำพงษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    

3. นายประสิทธิ์  บัญญัติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. นายจักรพงษ์  วีระมาชา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 5. นายสมบัติ  จงวรรธนะศิลป์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
6. นางสุขุมาลย์  ธำรงโชติ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ  ผู้แทนศิษย์เก่า   
8. นายชวลิต  นักระนาด   ผู้แทนผู้ปกครอง    
9. นางพรทิพย์  แสงแก้ว   ผู้แทนครู  
10. นายเสกสันต์  ทองม่วง  กรรมการและเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายนรินทร์  วัฒนกุลชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ) 
2. นางสุกรี  จามพัฒน์   ผู้แทนองค์กรชุมชน (ติดภารกิจ) 
3. นางสุวิมล  ปราบศรีภูมิ   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ติดภารกิจ) 
4. พระครูประภัศร์วรานุกิจ  ผู้แทนองค์กรศาสนา  (ติดภารกิจ)   
5. นายอัควัตร์  น้อยวงค์   ผู้แทนองค์กรศาสนา  (ติดภารกิจ)     

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางภัททิรา  ลัดดากลม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
2. นายปวี  รวิกานนท ์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 

 3. นางสาวนวลนภา  พระพรหม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 4. นางสุมิตรา  โพธ์ิปลัด   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 5. นางสาวบรรณฑรวรรณ  อรรควรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
 6. นายสุทัศน์  มันตะสูตร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 7. นางสาวสิร์ดาภัทร์  เพิ่มผลธัญธน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 
 8. นางเนตรชนก  สระปัญญา  เจ้าหน้าที่งานสำนักอำนวยการ 
 9. นายณัฐวุฒิ  สุดจิตร ์   เจ้าหน้าที่งานสำนักอำนวยการ 
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 10. นายปวีร์ปรัชญ์  ปู่ซึ้ง   เจ้าหน้าที่งานสำนักอำนวยการ  
11. นายพีระพงษ์  ปัญญา   หัวหน้างานแผนงานฯ 

 12. นางมะยุรี  ถ่ินน้ำใส   เจ้าหน้าที่งานแผนงานฯ 
 13. นายนิติพงษ์  สกุณา   เจ้าหน้าที่งานแผนงานฯ 
 14. นางงามจิต  จันทร์เดช  เจ้าหน้าที่งานแผนงานฯ 
 15. นางสาวสุภางค์สิริ  ขันทอง  เจ้าหน้าที่งานสำนักอำนวยการ 
 16. นางสาวอัจฉราวรรณ  ป่ินม่วง  เจ้าหน้าที่งานสำนักงานบริหารวิชาการ 
 17. นางสาววิภาดา  ทองวัฒน์  หัวหน้างานโครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ 

เริ่มประชุม เวลา 13.35 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

- พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้กล่าว 
เปิดการประชุมด้วยการนับองค์ประชุมว่าขณะนี้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง            
มาร่วมการประชุมเกินกว่าก่ึงหน่ึงแล้ว จึงขอเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนจ่านกร้อง  
ครั้งที่ 2/2567 และขอขอบคุณทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งน้ีโดยพร้อมเพรียงกัน และในการประชุม
วันนี้ประธานไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 

- พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร 
การประชุมแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมครั้งน้ี และสอบถามคณะกรรมการว่ามีข้อแก้ไข  หรือท้วงติง   
ในประเด็นใดก็ให้แจ้งที่ประชุมเพื่อปรับแก้ให้ถูกต้องต่อไป    

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 โดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง  
ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 

      3.1.1 ความคืบหน้าการของบประมาณก่อสร้างอาคารเรยีนทดแทน อาคาร 1 และอาคาร 2 

      - พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจ่านกร้อง  
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ได้มอบหมายให้นายเสกสันต์  ทองม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการ ได้ชี้แจงต่อที่
ประชุมเกี่ยวกับการของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน อาคาร 1 และอาคาร 2 สรุปได้ดังนี้ 

      โรงเรียนได้ติดตามความคืบหน้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นอยู่เนือง ๆ ซึ่งล่าสุดโรงเรียน
จ่านกร้อง ได้รับการบรรจุรายชื่อไว้ในเอกสาร “งบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พงศ. 2567 เล่มท่ี 10 กระทรวงศึกษาธิการ” ในหน้า154 ลำดับที่ (37) เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ วงเงินทั้งสิ้น 
55,479,000 บาท ซึ่งจัดสรรเป็นงบผูกพัน 2 ปีงบประมาณ ดังนี้ 

1) ปี 2567 ต้ังงบประมาณ    8,321,900 บาท 
2) ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ          47,157,100 บาท  

       โดยโรงเรียนได้รับแจ้งจากวิศวกรจากกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ว่าจะมาร่วมวางแผน การก่อสร้างอาคารเรียนที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณร่วมกับโรงเรียนในวันที่ 
20 มีนาคม พ.ศ. 2567 น้ี โดยนับว่ามีความชัดเจนที่จะได้รับการแจ้งจัดสรรงบประมาณในเร็ววันน้ี 

      มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

     3.1.2 การท าบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  
โรงเรียนจ่านกร้อง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 

     - นายเสกสันต์  ทองม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการ ได้ชี้แจงต่อท่ี
ประชุมเกี่ยวกับการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สรุปได้ดังนี้ 

      1)  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการชมรม     
คร-ูผู้ปกครอง และผู้สนใจการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนจ่านกร้อง             
คณะครูผู้เกษียณ ศิษย์เก่า ผุ้ปกครอง และนักเรียนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ          
ในการระดมทุนทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้องในครั้งน้ีได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

      2)  รายละเอียดจากการทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง ประจำปี 2567 มีดังนี้ 
  2.1) รายรับ       955,780  บาท 
  2.2) รายจ่าย           35,675  บาท 
  2.3) รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษาโรงเรียนจ่ากร้อง มีรายการดังน้ี 
         2.3.1) ค่าอาหารและน้ำดื่ม       15,400  บาท 
         2.3.2) ค่าปัจจัยไทยธรรมและพิธีสงฆ์       7,100  บาท 
         2.3.3) ค่าป้ายตัวอักษร โฟมบอร์ด        1,200  บาท 
         2.3.4) ค่าอาหารว่าง            200  บาท 
         2.3.5) ค่าดอกไม้บูชาพระ            525  บาท 
         2.3.6) ค่าฎีกาผ้าป่า จำนวน 4,500 ชุด     11,250  บาท 
                   รวมค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น       35,675  บาท 
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  2.4) คงเหลือเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนจ่ากร้อง ทั้งสิ้น  920,105  บาท 
      3)  ในการน้ี ทางงานการเงินได้นำเงินจากบัญชีผ้าป่าเพ่ือการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง โอนเข้าบัญชี 

เงินรายได้สถานศึกษา ดังมีรายละเอียดหน้าสมุดบัญชีที่ได้นำมาแสดงไว้ด้านหลังเอกสารประกอบ ข้อ 3.1.2   
เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดทำใบลดหย่อนภาษีด้วยระบบ E-Donation ให้กับผู้มีจิตศรัทธาท่ีได้ร่วมทำบุญผ้าป่า
เพื่อการศึกษา ในครั้งน้ีต่อไป 

      มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

     3.1.3 ความคืบหน้าการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 
      - พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้

มอบหมายใหน้างสุมิตรา  โพธ์ิปลัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้า
การรับนักเรียน ปกีารศึกษา 2567  สรุปได้ดังนี้ 

      การรับนักเรียนปีการศึกษา 2567 โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ. 2567 สรุปจำนวนนักเรียนเป็นดังนี้ 

1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีนักเรียนมาสมัคร จำนวน 411 คน ยังขาดอีก   29  คน 
2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีนักเรียนมาสมัคร จำนวน 344 คน เกินมา       64  คน 

โดยจะมีการสอบวัดระดับคะแนนเพื่อจัดเข้าแผนการเรียน ร้อยละ 95 ซึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะสอบในวันที่ 
23 มีนาคม 2567 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จะสอบในวันที่ 24 มีนาคม 2567 น้ี 

      มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 

 4.1 สรุปผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลยั ประจ าปีการศึกษา 2566           

    - พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจ่านกร้อง             
ได้มอบหมายให้นายเสกสันต์  ทองม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำหน้าที่เลขานุการ ได้นำเสนอความคืบหน้าการเข้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566  สรุปได้ดังนี้ 
      ข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจ่านกร้อง ท่ีได้รับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ในรอบที่ 1 รอบการย่ืนด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งขณะนี้รับทราบเฉพาะผลการประกาศผล
รอบที่ 1 โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 126 คน ดังนี ้

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 37 คน 
2) มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 40 คน 
3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 1 คน 
4) มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 23 คน 
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5) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จำนวน 1 คน 
6) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก จำนวน 1 คน 
7) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 4 คน 
8) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 คน  
9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 1 คน    
10)   มหาวิทยาลัยสารคาม จำนวน 1 คน           
11)   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 1 คน           
12)   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 3 คน           
13)   มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 คน           
14)   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 5 คน 
15)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 1 คน 
16)   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คน 

       โดยหากมีผลการสอบครบถ้วนแล้ว โรงเรียนจะได้ทำการประชาสัมพันธ์รายละเอียดผลการสอบ
เข้าในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ท่ีเพจ Facebook โรงเรียนจ่านกร้อง ในรูปแบบออนไลน์ ให้รับทราบต่อไป              

     มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 4.2 การครบวาระของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง วาระ 5 เมษายน 
2563-4 เมษายน 2567 และการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง วาระ 5 
เมษายน 2567- 4 เมษายน พ.ศ. 2571  

- พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้มอบหมาย 
ใหน้ายเสกสันต์  ทองม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำหน้าที่เลขานุการ ได้ข้ีแจงเกี่ยวกับการครบวาระของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง สรุปได้ดังนี้  

1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ชุดปัจจุบัน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 
ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2563-4 เมษายน 2567 ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้องทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลา กำลังกาย กำลังใจในการดูแลการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนจ่านกร้องมาตลอดระยะเวลา 4 ปี ซึ่งในการน้ี มีคณะกรรมการหลายท่านท่ีปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง มาครบวาระ 2 สมัยติดต่อกัน ซึ่งต้องขอขอบคุณเป็น
อย่างยิ่ง พร้อมกันนี้ ทางโรงเรียนขอมอบของที่ระลึกเพื่อตอบแทนน้ำใจท่ีทุกท่านได้ให้เกียรติดูแลโรงเรียนมา
จนครบวาระ และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก 

2) ทางโรงเรียนขอเชิญชวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ที่ยังไม่ครบ 
วาระ 2 สมัย ได้ยื่นใบสมัครตามความสมัครใจ เพ่ือแสดงความจำนงค์เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนจ่านกร้อง อีก 1 สมัย เพ่ือให้การดูแลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเน่ือง           



28 
 

โดยขณะนี้ โรงเรียนได้จัดทำประกาศ เร่ือง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลง
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยหากท่านใดมีความประสงค์สมัครเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง สามารถขอรับแบบใบสมัคร ระหว่างวันที่ 11-22 
มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่สำนักอำนวยการ โรงเรียนจ่านกร้อง และพร้อมกันนี้ ทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์การ
สรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางเว็บไชต์ของโรงเรียนที่ www.jr.ac.th เพื่อให้ได้
รับทราบโดยท่ัวกันแล้ว 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 5.1 การคัดเลือกและจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567  

- พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้มอบหมาย 
ได้มอบหมายให้นายเสกสันต์  ทองม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำหน้าที่เลขานุการ เป็นผูน้ำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567  สรุปได้ดังนี้ 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖7 เป็นค่า 
หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียน   
ครบทุกคน โดยได้จัดสรรงบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
แยกตามระดับชั้นดังนี้ 

1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑      ๘๐๘ บาท/คน/ปี 
2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒      ๙๒๑ บาท/คน/ปี 
3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓      ๙๙๖ บาท/คน/ปี 
4) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ๑,๓๘๔ บาท/คน/ปี 
5) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   ๑,๓๒๖ บาท/คน/ปี 
6) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ๑,๑๖๔ บาท/คน/ปี 

โดยโรงเรียนจ่านกร้อง  ได้ประมาณการการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือจำแนกตามรายหัว 
สรุปได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jr.ac.th/
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ประมาณการงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 
ระดับชั้น ราคา/คน/ปี จ านวน(คน) ประมาณการงบประมาณ 

ม.1 808 476 384,608 
ม.2 921 513 472,473 
ม.3 996 492 490,032 
ม.4 1,384 316 437,344 
ม.5 1,326 292 387,192 
ม.6 1,164 288 335,232 

รวมทั้งสิ้น 2,377 2,506,881 

 
 สำหรับมีวิธีดำเนินการคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ในระดับชั้นที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ให้ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  การคัดเลือกให้พิจารณาจากหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน พิจารณาคัดเลือกจาก
หนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา  มีเน้ือหาสาระยากง่าย
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยปกติให้เลือกจากบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖7 จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒551 http://academic.obec.go.th/textbook/web หรือ เว็บไซต์ของ
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th   
 ซึ่งโรงเรียนจ่านกร้อง  ได้มีคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนตามคำส่ังโรงเรียนจ่านกร้องที่ 
398/2566 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2566  
และประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 3 มกราคม 2567  
โดยผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการในส่วนท่ีได้รับมอบหมาย  เป็นไปตามแนวทางที่ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
กำหนดไว้ข้างต้น  โดยมีวิธีดำเนินการและผลการพิจารณาหนังสือเรียนที่จะนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายดังนี้ 

1) โรงเรียนได้ให้ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือให้ตรงตามหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
กำหนด  และมีเน้ือหาสาระตรงตามความต้องการของครูผู้สอน  โดยให้เลือกจากทุกสำนักพิมพ์ทางเว็บไซต์สำนัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th/textbook/web  และเว็บไซต์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  http://academic.obec.go.th รายการในบัญชีหนังสือเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยให้เลือกหนังสือเรียนที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา โดยได้ดำเนินการภายในวันที่  

http://academic.obec.go.th/textbook/web
http://academic.obec.go.th/


30 
 

25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 
2) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งรายช่ือหนังสือพร้อม 

รายละเอียดในแบบฟอร์มสำรวจนำส่งกลุ่มบริหารวิชาการ  ภายในวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 
3) คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ รวบรวมข้อมูลรายชื่อหนังสือ และสรุปยอดงบประมาณ 

ในการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 สรุปได้ดังนี้ 
      โดยสามารถจำแนกยอดการจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือหนังสือเรียน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ได้ดังนี ้
3.1)  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงินจำนวน   431,837 บาท 
3.2)  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ เป็นเงินจำนวน   372,345 บาท 
3.3)  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย เป็นเงินจำนวน   384,197 บาท 
3.4)  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ เป็นเงินจำนวน   596,679 บาท 
3.5)  กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ เป็นเงินจำนวน   192,535 บาท 
3.6)  กลุ่มสาระฯ การงานฯ เป็นเงินจำนวน   163,109 บาท 
3.7)  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  เป็นเงินจำนวน   289,228 บาท 
3.8)  กลุ่มฯ ภาษาต่างประเทศ เป็นเงินจำนวน   303,017 บาท 

  รวมยอดงบประมาณการสั่งซื้อหนังสือ เป็นเงินจ านวน    2,732,947 บาท 
      และสามารถจำแนกยอดจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนตามระดับชั้น ได้ดังนี้ 

  4.1)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเงินจำนวน   384,608 บาท 
  4.2)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นเงินจำนวน   472,473 บาท 
  4.3)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นเงินจำนวน   490,032 บาท 
  4.4)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นเงินจำนวน   437,344 บาท 
  4.5)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นเงินจำนวน   387,192 บาท 
  4.6)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นเงินจำนวน   335,232 บาท 
  รวมยอดงบประมาณการจัดสรรซื้อหนังสือ เป็นเงินจ านวน   2,506,881 บาท 
 โดยเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณจากการประมาณและงบประมาณจากการส่ังซ้ือหนังสือแล้ว พบว่า 
ต่างกันอยู่ เป็นเงินจำนวน 226,066 บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันหกสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งจากตัวเลข
งบประมาณในการส่ังซ้ือหนังสือที่สรุปจากความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนท่ีได้รับการพิจารณา
มาตามลำดับขั้นนั้น เป็นจำนวนเงินงบประมาณสูงกว่าจำนวนตัวเลขงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรตาม
ตัวเลขการประมาณการ  โดยจะมีการขอต่อรองราคากับร้านค้า และแต่ละปีร้านค้าจะมีส่วนลดค่าหนังสือ
ให้กับโรงเรียนอยู่ด้วย ซึ่งน่าจะใกล้เคียงกับงบประมาณที่โรงเรียนต้องใช้ในการจัดซื้อหนังสือตามจริง 
 พร้อมกันนี้ สมาชิกที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดการคัดเลือกหนังสือจากสำนักพิมพ์  
ในแต่ละระดับชั้นว่า ควรคัดเลือกหนังสือจากบริษัท หรือสำนักพิมพ์เดียวกันในแต่ละช่วงช้ัน เพื่อให้เกิดความ
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ต่อเน่ืองของเนื้อหา รวมทั้งความยากง่ายของเน้ือหาที่มีความแตกต่างกันในการเรียบเรียงของแต่ละบริษัท หรือ
สำนักพิมพ์ ซึ่งโรงเรียนจะนำไปปรับปรุงในการเลือกหนังสือแบบเรียนในปีการศึกษาต่อไป 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบการพิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียนตามที่โรงเรียนนำเสนอ โดยให้
โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ และระเบียบ                
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  

 5.2 การไว้ทรงผมนักเรยีน และการปรับเปลี่ยนรูปแบบเข็ม โรงเรียนจ่านกร้อง 

    - พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจ่านกร้อง ได้มอบหมาย 
ใหน้ายเสกสันต์  ทองม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำหน้าที่เลขานุการ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการไว้ทรงผมนักเรียน 
และการปรับเปลี่ยนรูปแบบเข็ม โรงเรียนจ่านกร้อง ปีการศึกษา 2567 สรุปได้ดังนี้ 

1) การไว้ทรงผมนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่โรงเรียนกำหนด       
ซึ่งได้มีการปรับทรงผมของนักเรียนชาย-นักเรียนหญิงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนชาย ให้ไว้ผมทรงนักเรียน ความยาวไม่เกินรองทรงสูง 

               นักเรียนหญิง ไว้สั้นแค่คาง หรือไว้ยาว มัดรวบให้เรียบร้อย 

             ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชาย ให้ไว้ผมทรงนักเรียน ความยาวไม่เกินรองทรงกลาง 

               นักเรียนหญิง ไว้สั้นแค่คาง หรือไว้ยาว มัดรวบให้เรียบร้อย 

          โดยอาจมีนักเรียนหญิงที่มีความประสงค์ไว้ทรงผมส้ัน อนุญาตให้ความยาวไม่เกินรองทรงต่ำ 

2) การปรับเปลี่ยนรูปแบบเข็มท่านจ่านกร้อง ให้ดำเนินการตามที่โรงเรียนเห็นสมควร โดยพิจารณา 

จากรูปแบบที่สามารถมองเห็นท่านจ่านกร้องอย่างเด่นชัด และไม่มีลายประกอบที่มากจนเกินไป 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบการไว้ทรงผมนักเรียน และปรับเปลี่ยนรูปแบบเข็ม 
โรงเรียนจ่านกร้อง ตามที่โรงเรียนนำเสนอ 

 5.3 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2566 (เอกสารหมายเลข 1)           

    - นายเสกสันต์  ทองม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการฯ ได้มอบหมายให้  
นายพีระพงษ์  ปัญญา  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  เป็นผู้นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 สรุปได้ดังนี ้
  1) การขอความเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ขอความเห็นชอบในการสรุปงบประมาณ  ดังนี้ 

    เงินอุดหนุนรายหัวจัดสรร    จำนวน    8,818,818  บาท 
    เงินอุดหนุนใช้ไป     จำนวน    7,404,042  บาท 
    เงินอุดหนุนคงเหลือ     จำนวน    1,414,776  บาท 
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    เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดสรร   จำนวน    2,221,531  บาท 
    เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใช้ไป  จำนวน    1,945,325  บาท 
    เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคงเหลือ จำนวน       266,206  บาท 
 
    เงินรายได้สถานศึกษาจัดสรร    จำนวน  12,625,620  บาท 
    เงินรายได้สถานศึกษาใช้ไป    จำนวน  10,842,494  บาท 
    เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือ    จำนวน    1,783,126  บาท 
 
    รวมงบประมาณเหลือจ่ายท้ังสิ้น   จำนวน       3,464,108  บาท 

2) การสรุปการใช้งบประมาณและงบประมาณคงเหลือตามโครงการ/กิจกรรมโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 จำแนกตามกลุ่มบริหารงาน (ตามสัดส่วนด้านวิชาการ:ด้านบริหารท่ัวไป:
งบสำรองจ่าย) ได้รับการจัดสรรไว้ 8,818,818 บาท เป็นดังนี้ 
      2.1) ด้านวิชาการ 60 %    ใช้งบประมาณไป   2,868,413  บาท 
      2.2) ด้านบริหารท่ัวไป 30 %    ใช้งบประมาณไป   1,622,957  บาท 
                                (สาธารณูปโภค น้ำมันเชื้อเพลิง)  ใช้งบประมาณไป   2,377,312  บาท 
      2.3) งบสำรอง 10 %     ใช้งบประมาณไป      535,360  บาท 

           รวมใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น                 7,404,042  บาท 
           คงเหลืองบประมาณ        1,414,776  บาท 

3) การสรุปการใช้งบประมาณและงบประมาณคงเหลือ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
2566 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการจัดสรรไว้ 802,000  บาท เป็นดังนี ้

    3.1) กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย      ใช้งบประมาณไป       76,680  บาท 
       3.2) กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์   ใช้งบประมาณไป       73,560  บาท 
                         3.3) กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ      ใช้งบประมาณไป     131,686  บาท 
                         3.4) กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ       ใช้งบประมาณไป       89,800  บาท 
                         3.5) กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ       ใช้งบประมาณไป       69,780  บาท 
                         3.6) กลุ่มสาระฯ ศิลปะ   ใช้งบประมาณไป       66,505  บาท 
      3.7) กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ       ใช้งบประมาณไป       96,000  บาท 

    3.8) กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ    ใช้งบประมาณไป     110,000  บาท 
          รวมใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น                        714,011  บาท 
          คงเหลืองบประมาณ                     87,989  บาท 
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4) การสรุปการใช้งบประมาณเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี 2566 ได้รับการจัดสรรไว้  2,221,531  บาท เป็นดังนี้ 

    4.1) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1      ใช้งบประมาณไป      350,535  บาท 
       4.2) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2      ใช้งบประมาณไป      256,230  บาท 
                         4.3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              ใช้งบประมาณไป      413,470  บาท 
                         4.4) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ใช้งบประมาณไป      230,933  บาท 
                         4.5) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      ใช้งบประมาณไป      247,820  บาท 
                         4.6) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ใช้งบประมาณไป      222,810  บาท 
      4.7) ทักษะวิชาการ      ใช้งบประมาณไป      157,799  บาท 

    4.8) บริการด้านเทคโนโลยี ม.1-6   ใช้งบประมาณไป        23,950  บาท 
    4.9) กิจกรรมเพ่ือรองรับสถานการณ์โควิด   ใช้งบประมาณไป        41,780  บาท 
           รวมใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น                 1,945,325  บาท 
           คงเหลืองบประมาณ          266,206  บาท 

5) การสรุปการใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาและงบประมาณคงเหลือ ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี 2566 ได้รับการจัดสรรไว้  12,827,573  บาท เป็นดังนี้ 

    5.1) โครงการเรียนคอมพิวเตอร์     ใช้งบประมาณไป   1,293,953  บาท 
       5.2) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต  ใช้งบประมาณไป      861,608  บาท 
                         5.3) โครงการจ้างครู-และบุคลากรฯ         ใช้งบประมาณไป   1,201,724  บาท 
                         5.4) โครงการจ้างบุคลากรปฏิบัติงานฯ   ใช้งบประมาณไป   2,000,450  บาท 
                         5.5) โครงการฯ ห้องเรียนปรับอากาศ  ใช้งบประมาณไป   3,457,253  บาท 
                         5.6) ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน     ใช้งบประมาณไป      134,466  บาท 
      5.7) ค่าปฐมนิเทศนักเรียนใหม่   ใช้งบประมาณไป      124,800  บาท 

    5.8) โครงการฯ (ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน)   ใช้งบประมาณไป      336,140  บาท 
    5.9) โครงการประกันอุบัติเหตุ   ใช้งบประมาณไป      838,250  บาท 
    5.10) โครงการพัฒนางานสภานักเรียน  ใช้งบประมาณไป        68,400  บาท 
    5.11) โครงการค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน ใช้งบประมาณไป                 0  บาท 
           รวมใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น               10,317,044  บาท 
           คงเหลืองบประมาณ       2,510,529  บาท 
6) ทุกโครงการ/กิจกรรม สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ของโครงการและมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ 
7) ทุกโครงการ/กิจกรรมมีการสรุปรายงานผลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้นำเสนอปัญหา 

และข้อเสนอแนะในการการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในคร้ังต่อไปอีกด้วย 
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 ในการน้ี สมาชิกท่ีประชุมได้มีการซักถาม ในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งบประมาณคงเหลือ และ
ได้มีข้อเสนอแนะโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
     1) มีบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้งบประมาณไปบางส่วน และมีงบประมาณคงเหลือจำนวน
มาก ควรมีการปรับลด และนำไปจัดสรรเพ่ิมเติมให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีงบประมาณไม่เพียงพอในปี
การศึกษา 2567  
               2) เงินงบประมาณคงเหลือในส่วนที่จะนำไปเป็นค่าสาธารณูปโภค ควรวางแผนการใช้จ่าย
ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ เพื่อให้มียอดคงเหลือตามจริงท่ีสุด ก่อนมีการจัดสรรไปใช้ในโครงการ/กิจกรรมท่ีขอใช้
งบประมาณเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2566 
     3) มีข้อสังเกตจากการสรุปผลความสำเร็จของโครงการ ท่ีบางโครงการมีงบประมาณ
คงเหลือจำนวนมาก ไม่ควรมีค่าความสำเร็จหรือการบรรลุตามเป้าหมายท่ีสูงเกินความเป็นจริง โดยควรมีค่า
การบรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับความเป็นจริง พร้อมเหตุผลประกอบว่า มีเหตุปัจจัยอะไรท่ีทำให้มีงบประมาณ
คงเหลือจำนวนมาก และบางโครงการท่ีมีเงินเหลือ 0 บาท นั้น ควรมีข้อมูลในการใช้ว่าใช้พอดี หรือไม่เพียงพอ 
เพื่อพิจารณาจัดสรรเพ่ิมเติมในปีต่อไป 
      4) การใช้งบประมาณเหลือจ่าย สามารถใช้ได้เหลื่อมปี 1-2 ปีงบประมาณ 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
2566 ตามที่โรงเรียนนำเสนอ 

 5.4 การขอความเห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวและเงินรายได้สถานศึกษา             
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2566 (เอกสารหมายเลข 2)  

    - นายเสกสันต์  ทองม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการฯ ได้เป็นผู้นำเสนอ
โครงการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 สรุปได้ดังนี้ 

    1)  โครงการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ปี 2566 จำนวน 8 โครงการ ดังนี้ 
         1.1) โครงการปรับปรุงห้องน้ำหอประชุม  ขอใช้งบประมาณ     220,000  บาท 
         1.2) โครงการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน  ขอใช้งบประมาณ     350,000  บาท 
         1.3) โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ   ขอใช้งบประมาณ     358,886  บาท 
         1.4) โครงการติดตาข่ายแนวรั้วโรงเรียน  ขอใช้งบประมาณ       80,000  บาท 
         1.5) โครงการศาลาครูเวรรับ-ส่งนักเรียน  ขอใช้งบประมาณ       20,000  บาท 
         1.6) โครงการติดสติกเกอร์กันแดดห้องเรียน  ขอใช้งบประมาณ     120,000  บาท 
         1.7) โครงการปรับปรุงทาสีโรงเรียน   ขอใช้งบประมาณ     170,000  บาท 
         1.8) โครงการพัฒนาระบบงานแผนงานฯ  ขอใช้งบประมาณ       50,000  บาท 

     รวมขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายทั้งสิ้น                1,414,776  บาท 
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    2)  โครงการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ปี 2566 จำนวน 11 โครงการ           
ซึ่งคณะกรรมการได้สอบถาม  ให้ข้อเสนอแนะ  และขอปรับลดงบประมาณบางส่วนในบางโครงการ สรุปได้ดังนี้ 

 2.1) โครงการทำท่ีจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน ขอใช้งบประมาณ     500,000  บาท 
 2.2) โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (เพิ่ม)  ขอใช้งบประมาณ     120,000  บาท 
 2.3) โครงการปรับปรุงภายในหอประชุม  ขอใช้งบประมาณ     500,000  บาท 
 2.4) โครงการปรับปรุงโต๊ะโรงอาหาร   ขอใช้งบประมาณ       70,000  บาท 
 2.5) โครงการปรับปรุงระบบแสงเสียงหอประชุม ขอใช้งบประมาณ       50,000  บาท 
 2.6) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมฯ  ขอใช้งบประมาณ     456,000  บาท 
 2.7) โครงการพัฒนาระบบบริหารกลุ่มบริหารกิจการฯ ขอใช้งบประมาณ     85,000  บาท 
 2.8) โครงการปรับปรุงลานสานฝัน   ขอใช้งบประมาณ       50,000  บาท 
 2.9) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ขอใช้งบประมาณ    500,000  บาท 
 2.10) โครงการขอซ้ือเก้าอ้ีประจำห้องคอมพิวเตอร์ 3 ขอใช้งบประมาณ     50,000  บาท 
 2.11) โครงการติดต้ังเครื่องปรับอากาศหอประชุม  ขอใช้งบประมาณ  1,320,000 บาท 

        รวมขอใช้งบประมาณท้ังสิ้น                3,701,000 บาท 
 ในการน้ี สมาชิกท่ีประชุมได้มีการซักถาม ในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย
ข้างต้น และได้มีข้อเสนอแนะโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
     1) ในกรณีท่ีโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทน
อาคาร 1 ควรมีการวางแผนการจราจรภายในโรงเรียนใหม่ ซึ่งควรจัดสรรงบประมาณไว้รองรับ 
     2) คณะกรรมการได้เสนอให้โรงเรียนชะลอการสร้างห้องประชาสัมพันธ์ไปก่อน และให้
พิจารณาสร้างห้องประชาสัมพันธ์ หลังจากอาคารเรียนหลังใหม่สร้างเสร็จแล้วจะได้ใช้งบประมาณในคร้ังเดียว 
     3) นายประสิทธิ์  บัญญัติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนะให้โรงเรียนควรตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้า สำรวจการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัย โดยอาจประสานงาน
เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้ามาช่วยตรวจสอบ  
     4) นายจักรพงษ์  วีระมาชา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนะว่าโรงเรียนไม่ควรนำเงิน
เหลือจ่ายในส่วนของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ Gifted มาใช้ในส่วนอื่น ๆ 
เน่ืองจากเป็นเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ หากจะใช้ควรใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งเสริม
การดำเนินงานของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ Gifted จะเป็นการใช้เงินถูกต้องตาม
ระเบียบซึ่งโรงเรียนปฏิบัติเช่นนี้มานานแล้ว 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบการขอใช้งบเหลือจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว 
และเงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ตามที่โรงเรียนนำเสนอ โดยให้โรงเรียนดำเนินการโครงการให้
เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  
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 5.5 การขอความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง ปี 2567-2570 (เอกสารหมายเลข 3)  

    - นายเสกสันต์  ทองม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการฯ ได้มอบหมายให้  
นายพีระพงษ์  ปัญญา หัวหน้างานงบประมาณและแผนงาน พร้อมด้วยทีมงาน  เป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567-2570 ซ่ึงโรงเรียนจ่านกร้อง  ได้ดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567-2570 มาโดยลำดับอย่างต่อเน่ืองตามกระบวนการของการ
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

1) ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนจากการประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้ง 
ภายนอก (STEPS) และภายใน (2S4M) ท่ีสามารถจัดทำเป็นกราฟจากการ SWOT ว่าสถานภาพของโรงเรียน
จ่านกร้องอยู่ในระดับ STAR 

2) วิสัยทัศน์ของโรงเรียนจ่านกร้อง คือ “โรงเรียนจ่านกร้องเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี   
มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” 

3) พันธกิจ ประกอบด้วย  
3.1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและตามมาตรฐานสากล 
3.2) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ รักความเป็นไทย 
3.3) พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ 

การจัดการศึกษา 
3.4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3.5) พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 
3.6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

4) เป้าประสงค์ ประกอบด้วย 
4.1) ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและตามมาตรฐานสากล 
4.2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รักความเป็นไทย 
4.3) สถานศึกษามีหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ 

การจัดการศึกษา 
4.4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4.5) สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 
4.6) ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

5) กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
5.1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล 
5.2) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รักความเป็นไทย 
5.3) พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ 

การจัดการศึกษา 
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5.4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5.5) พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

และภาคีเครือข่าย 
 ซึ่งในประเด็นนี้ นางสุขุมาลย์  ธำรงโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

1) การจัดทำค่าเป้าหมายควรให้สัมพันธ์กับข้อมูลพื้นฐานในปัจจุบันของโรงเรียนและเพิ่ม 
เป็นร้อยละตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2) ให้เพิ่มเติมเหตุการณ์สำคัญๆ ท่ีเป็นผลงานของโรงเรียนที่ยังตกหล่นอยู่ เช่น การเป็น 
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ซึ่งเคยมีป้ายติดไว้ที่หน้าโรงเรียน แต่เมื่อมีการทาสีรั้วใหม่ครั้งล่าสุด ป้ายนั้น
หายไป ซึง่ควรจัดทำมาติดไว้ดังเดิม และการเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ ในรายการชิงช้าสวรรค์ 3 สมัย           
ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโรงเรียน ก็ควรนำมาใส่ไว้ให้ครบถ้วนด้วย 

3) การกำหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนนั้น ต้องมีความท้าทาย ให้โรงเรียนใช้ในการขับเคลื่อน 
การจัดการศึกษาอย่างชัดเจน 

4) คุณลักษณะของผู้เรียนต้องมีครบถ้วนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลทำค่า 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อความถูกต้อง ชัดเจน
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป 

 5.6 การขอความเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2567 
(เอกสารหมายเลข 4)  

    - นายเสกสันต์  ทองม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการฯ ได้มอบหมายให้  
นายพีระพงษ์  ปัญญา หัวหน้างานงบประมาณและแผนงาน  พร้อมด้วยทีมงาน  เป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
กรอบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 สรุปได้ดังนี้ 
 

1) การประมาณการรายรับ  ในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนจ่านกร้อง มีนักเรียนจำนวน  
2,356 คน และมีประมาณการรายรับ ดังนี้ 
      1.1) งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป          จำนวน     9,195,012 บาท 

      1.2) งบประมาณเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   จำนวน      2,306,068 บาท 

      1.3) งบประมาณเงินบำรุงการศึกษา         จำนวน    12,478,200 บาท 

             รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น               จ านวน    23,979,280 บาท 

  2) ประมาณการรายจ่าย ในปีการศึกษา 2567 มีดังนี้ 
      2.1) ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 9,195,012 บาท จัดสรรในสัดส่วน ดังนี้ 
      2.1.1) ด้านวิชาการ ร้อยละ 60    จำนวน    3,561,007 บาท 

       2.1.2) ด้านบริหารท่ัวไป ร้อยละ 30   จำนวน    1,780,504 บาท 
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       2.1.3) งบสำรองจ่าย ร้อยละ 10    จำนวน       593,501 บาท 
       2.1.4) งบค่าสาธารณูปโภค    จำนวน    3,000,000 บาท 
       2.1.5) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พรบ. และซ่อมบำรุง จำนวน       593,501 บาท 
      2.2) ประเภทเงินโครงการเรียนคอมพิวเตอร์   จำนวน    1,884,800 บาท  
      2.3) ประเภทเงินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต จำนวน    1,128,000 บาท  
      2.4) ประเภทเงินโครงการจ้างครูสาขาเฉพาะ  จำนวน    1,884,800 บาท 
      2.5) ประเภทเงินโครงการจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน รร. จำนวน    2,827,200 บาท 
      2.6) ประเภทเงินค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ  จำนวน    3,298,400 บาท  
      2.7) ประเภทเงินด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน  จำนวน    1,616,920 บาท  
   2.7.1) ค่าบัตรนักเรียน    จำนวน       134,640 บาท 

   2.7.2) ค่าปรับสภาพนักเรียนใหม่(ปฐมนิเทศ) จำนวน       118,800 บาท 

   2.7.3) ค่าตรวจสุขภาพ    จำนวน       353,400 บาท 

   2.7.4) ค่าประกันอุบัติเหตุ   จำนวน       848,160 บาท 

      2.8) ประเภทเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี 15 ปี)  จำนวน    2,306,068 บาท 

      รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น (ข้อ 2.1-2.8)  จ านวน  23,979,280 บาท 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้กรอบงบประมาณการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
การศึกษา 2567 ตามท่ีโรงเรียนได้นำเสนอ โดยให้ปรับแก้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ปีการศึกษา 2567-2570 ที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง  ในการประชุมครั้งต่อไป 

 5.7 การขอความเห็นชอบระเบียบโรงเรียนจ่านกร้องว่าดว้ยวินัยและความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 
2567  

- นายเสกสันต์  ทองม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการฯ ได้เป็นผู้นำเสนอ
รายละเอียดของระเบียบโรงเรียนจ่านกร้อง ว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2566 สรุป
สาระสำคัญได้ดังนี้ 

      1) ระเบียบนี้ชื่อว่า “ระเบียบโรงเรียนจ่านกร้อง ว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 
2567  

      2) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป 

      3) ระเบียบนี้มีรายละเอียดทั้งสิ้น 13 หมวด 70 ข้อบังคับ 

      4) ให้ใช้ข้อความในประกาศหน้าแรกในส่วนที่เกี่ยวกับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง เม่ือคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน           
จ่านกร้อง คร้ังที่ 2/2567 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567  
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ในการน้ี สมาชิกท่ีประชุมได้ร่วมกันอภิปรายในรายละเอียดอย่างหลากหลาย เพ่ือให้การบังคับใช้
ระเบียบเป็นไปด้วยความราบร่ืน เรียบร้อย เหมาะสม และได้มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบ
นี้ สรุปได้ดังนี ้

     1) ขอช่ืนชนโรงเรียนที่ได้ปรับปรุงระเบียบฉบับน้ี เพื่อดูแลวินัยและพฤติกรรมนักเรียนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

     2) การลงโทษนักเรียน สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย ทั้งระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ซ่ึงโรงเรียนควรตรวจสอบความสอดคล้องให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันด้วย 

    3) ให้มีการปรับแก้รายละเอียดเรื่องการไว้ทรงผมตามท่ีโรงเรียนได้ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันตามรายละเอียดในวาระท่ี 4.3 ดังนี้ 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนชาย ให้ไว้ผมทรงนักเรียน ความยาวไม่เกินรองทรงสูง 

               นักเรียนหญิง ไว้สั้นแค่คาง หรือไว้ยาว มัดรวบให้เรียบร้อย 

             ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชาย ให้ไว้ผมทรงนักเรียน ความยาวไม่เกินรองทรงกลาง 

               นักเรียนหญิง ไว้สั้นแค่คาง หรือไว้ยาว มัดรวบให้เรียบร้อย 

          โดยอาจมีนักเรียนหญิงที่มีความประสงค์ไว้ทรงผมส้ัน อนุญาตให้ความยาวไม่เกินรองทรงต่ำ 

     4) นายชวลิต  นักระนาด  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง ได้เสนอแนะให้แจ้งให้นักเรียนรับทราบว่า 
ไม่ควรให้นักเรียนมีการสักร่างกาย เน่ืองจากหากมีการสักร่างกายจะไม่สามารถสมัครเข้าทำงานในหลาย ๆ สาขา 
เช่น ผู้ช่วยผู้พิพากษา เป็นต้น และให้ตัดคำว่า “ห้าม” ในหน้า 15 (4) ซึ่งจะทำให้มีความหมายตรงข้ามกัน 
เน่ืองจากข้อความด้านบน หมายถึง ห้าม อยู่แล้ว  
     5) พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการฯ ได้เสนอแนะให้แจ้งให้นักเรียนรับทราบว่าใน
อนาคตยังมีอาชีพที่สำคัญ ๆ หลายอาชีพท่ีไม่รับผู้ที่มีการสักลวดลายตามร่างกาย หรือนิวมือเกก็ไม่รับ เช่น 
นายทหาร เป็นต้น 
     6) นายสัญญลักษณ์  ทองคำพงษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย 
ได้เสนอให้ความอนุเคราะห์ในการปรับแก้รายละเอียดในระเบียบฉบับน้ีให้กับโรงเรียนเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ ระเบียบโรงเรียนจ่านกร้อง ว่าด้วยวินัย
และความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2567 ตามท่ีโรงเรียนนำเสนอ โดยให้โรงเรียนปรับปรุงรายละเอียดตาม
ข้อเสนอแนะทุกประเด็นให้ครบถ้วน  
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ระเบียบวาระที่ 6 : เรื่อง อื่น ๆ 

 6.1 การจัดกิจกรรม “รื่นเริง ชื่นบาน สงกรานต์จ่านกร้อง” ประจ าปี 2567 
       นายเสกสันต์  ทองม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบว่า โรงเรียนจะจัดกิจกรรม “ร่ืนเริง ชื่นบาน สงกรานต์จ่านกร้อง” ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 
29 มีนาคม พ.ศ. 2567 น้ี เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม โรงอาหารเล็ก ในการนี้ โรงเรียนขอ
เรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านให้เกียรติร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 

 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 17.18 น. 

 
นางสาวสิร์ดาภัทร์  เพ่ิมผลธัญธน ผู้จดรายงานการประชุม 

        นายเสกสันต์  ทองม่วง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ครั้งที่ 3/25667 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ุทิพย์ โรงเรียนจ่านกร้อง  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง  
ครั้งที่ 3/2567 

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567  
ณ ห้องชมพูพันธ์ุทิพย์ โรงเรียนจ่านกร้อง 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 
 1. พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการ   
 2. นายวันชัย  เรืองจันทร์   กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ    

3. นายเฉลียว  ค าด ี   กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  
4. นายจักรพงษ ์ วีระมาชา  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  
5. นางสุขุมาลย์  ธ ารงโชติ  กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
6. ผศ.ดร จกัรกฤษณ์  จนัทะคุณ  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  
7. นายเขมชาติ  นิธิวรรณ   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
8. พันโทศราวุธ  มุณ ี   ผู้แทนผู้ปกครอง    
9. นายสมควร  ภู่ทอง   ผู้แทนครู  
10. นายเสกสันต์  ทองมว่ง  กรรมการและเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายสมบัติ  จงวรรธนะศิลป์  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ) 

2. นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ  ผู้แทนศิษย์เก่า  (ติดภารกิจ) 
2. นางสุกรี  จามพัฒน์   ผู้แทนองค์กรชุมชน (ตดิภารกิจ) 
4. พระมหาอานนท์  ภูรทิสฺสี  ผู้แทนองค์กรศาสนา  (ตดิภารกิจ)   
5. พระปลัดพิพัฒนพ์งษ์  ภฺททว งโส ผู้แทนองค์กรศาสนา  (ตดิภารกิจ)     

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางภัททริา  ลัดดากลม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
2. นายปวี  รวิกานนท ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 

 3. นางสาวนวลนภา  พระพรหม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 4. นางสุมิตรา  โพธิ์ปลัด   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ 
 5. นางสาวบรรณฑรวรรณ  อรรควรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
 6. นายสุทัศน์  มันตะสูตร   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 
 7. นางพรทิพย ์ แสงแก้ว   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทัว่ไป 
 8. นางสาวสิรด์าภัทร์  เพิ่มผลธัญธน ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
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 9. นางเนตรชนก  สระปัญญา  เจ้าหน้าที่งานส านักอ านวยการ 
 10. นายณัฐวุฒิ  สดุจติร ์   เจ้าหน้าที่งานส านักอ านวยการ 
 11. นายปวีร์ปรชัญ์  ปู่ซ้ึง   เจ้าหน้าที่งานส านักอ านวยการ  

12. นายพรีะพงษ ์ ปัญญา  หัวหน้างานแผนงานฯ 
 13. นายนิตพิงษ์  สกุณา   เจ้าหน้าที่งานแผนงานฯ 
 14. นางสาวสุภางค์สริิ  ขันทอง  เจ้าหน้าที่งานส านักอ านวยการ 
  

เริ่มประชุม เวลา 09.05 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

- พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรยีนจ่านกร้อง ได้กลา่ว 
เปิดการประชุมดว้ยการนับองค์ประชุมว่าขณะนี้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง            
มาร่วมการประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งแล้ว จึงขอเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจ่านกรอ้ง  
ครั้งที่ 3/2567 และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และในการประชุม
วันนี้ประธานไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.1 แนะน าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ชุดใหม่  

      - พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจ่านกร้อง  
ได้มอบหมายให้นายเสกสันต์  ทองมว่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ท าหน้าที่เลขานุการ ไดแ้นะน า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจา่นกร้อง ให้ที่ประชุมไดรู้จ้ักเน่ืองจากเป็นการประชุมครั้งที่ 1 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่ ที่มีวาระการด ารงต าแหน่ง ระหว่างวันที ่6 เมษายน พ.ศ. 
2567 ถึงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2571 สรุปได้ดังนี้ 

1) พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการ 
2) พระมหาอานนท ์ ภรูิทสสฺี  ผู้แทนองค์กรศาสนา 
3) พระปลัดพพิัฒน์พงษ์  ภทฺทว งโส ผู้แทนองค์กรศาสนา 
4) นายวันชัย  เรืองจันทร ์  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
5) นายสมบัติ  จงวรรธนะศลิป์  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
6) นายเฉลียว  ค าดี   กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
7) นายจักรพงษ์  วีระมาชา  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
8) นางสุขุมาลย์  ธ ารงโชต ิ  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
9) ผศ.ดร. จักรกฤษณ์  จันทะคุณ  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
10)   นายเขมชาต ิ นิธวิรรณ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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11)   นายสมเกียรติ  แสงสุวรรณ   ผู้แทนศิษย์เก่า 
12)   นางสุกรี  จามพัฒน ์  ผู้แทนองค์กรชุมชน 
13)   พันโทศราวุธ  มุณี   ผู้แทนผู้ปกครอง 
14)   นายสมควร  ภู่ทอง   ผู้แทนครู 
15)   นายเสกสันต ์ ทองมว่ง  เลขานุการ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรบัทราบ 
 

 1.3 การแสดงความยินดีกับนายเสกสันต์ ทองม่วง ผู้อ านวยการโรงเรยีนจ่านกร้อง ในโอกาสที่
ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2567 

      - พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจ่านกร้อง  
ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายเสกสันต ์ ทองมว่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนจ่านกรอ้ง ในโอกาสที่ไดร้ับ
รางวัล “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2567 และได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรบัทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ครั้งที่ 2/2567  
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567  

- พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดใ้ห้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งทีแ่ล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร 
การประชุมแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมครัง้นี้ และสอบถามคณะกรรมการว่ามีข้อแก้ไข  หรอืท้วงติง   
ในประเด็นใดก็ให้แจ้งที่ประชุมเพื่อปรับแก้ให้ถูกต้องต่อไป    

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ครั้งที่ 2/2567  เมื่อวันที ่15 มีนาคม 2567 โดยมขี้อแก้ไข ดังนี้ 
 หน้า 16 บรรทัดที ่17 ขอ้ 4) คุณลักษณะของผู้เรยีนต้องมีครบถ้วนตามแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล ให้เพิ่มเติมข้อความในทา้ยวรรค ด้วยข้อความว่า “เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา            
ล้ าหน้าทางความคดิ ผลติงานอย่างสร้างสรรค ์รว่มกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก” ซึ่งเป็นใจความหลักของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล  
 หน้า 17 บรรทัดที ่9 ข้อ 2.7.1 คา่บัตรนักเรียน ให้แก้ไขข้อความเป็น “ค่าบัตรประจ าตวันักเรียน หรือ 
บัตรประจ าตวัอิเล็กทรอนิกส์ 
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ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่อง สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง  
ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 

  3.1.1 ความคืบหน้าการรื้อถอนอาคารเรียน (อาคาร 1) และก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น 
ทดแทน อาคาร 1  

- นายเสกสันต ์ ทองมว่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนจา่นกร้อง  ท าหน้าที่เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบ
เกี่ยวกับความคืบหน้าการรื้อถอนอาคารเรียน (อาคาร 1) และก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้นทดแทนอาคาร 1 
สรุปได้ดังนี ้
  ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างในการรื้อถอนอาคารเรียน (อาคาร 1 ) แล้ว ในการนี้ไดม้ีการประชุมร่วมกับชุมชน
เพื่อชี้แจงการรื้อถอนอาคารเรียน (อาคาร 1) และอาคารประกอบ และการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 
ชั้น ให้กับสมาชิกชุมชนประตูเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันเสาร์ที ่25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย ์โรงเรยีนจ่านกร้อง ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะและข้อควรค านึงจาก
สมาชิกชุมชนประตูเมือง และได้ส ารวจสภาพชุมชนก่อนการรื้อถอนซึ่งมีข้อควรค านึงหลายประการ  โดย
ก าหนดการรื้อถอนแล้วเสร็จตามสัญญาจา้งรื้อถอน ที่มีก าหนด 30 วัน ซึ่งอาจจะท าให้การรื้อถอนล่าช้าไปอีก
ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้สามารถเน้นความปลอดภัยของสมาชิกชาวชุมชนประตูเมืองบริเวณรอบโรงเรียน
ด้านที่ตดิการรื้อถอน รวมทั้งได้มีการประสานผู้เกีย่วข้อง เช่น ส านักสิ่งแวดล้อม  ส านักงานโยธาธกิารและผัง
เมืองจังหวัด เทศบาลนครพิษณุโลก กรมศิลปากร รวมทั้งกองทัพภาคที ่3 ให้มาช่วยตรวจสอบ ดูแลในส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยงบประมาณที่แจ้งจัดสรรในการกอ่สร้างอาคาร 5 ชั้นแบบพิเศษน้ี มีสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การจดัการเรียนการสอน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ และลิฟท์โดยสาร จ านวน 2 ตัว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรบัทราบ 
   3.1.2 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2566   (เอกสาร
หมายเลข 1)  

    - นายเสกสันต์  ทองม่วง  ผู้อ านวยการโรงเรยีนจ่านกร้อง  ท าหน้าที่เลขานุการฯ ได้มอบหมายให้  
นายพีระพงษ์  ปัญญา  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  เป็นผู้น าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2566 สรปุได้ดังนี้ 

  1) การขอความเห็นชอบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2566 โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 
  ขอความเห็นชอบในการสรุปงบประมาณ  ดังนี ้

    เงินอุดหนุนรายหัวจดัสรร    จ านวน    8,818,818  บาท 
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    เงินอุดหนุนใช้ไป     จ านวน    7,404,042  บาท 
    เงินอุดหนุนคงเหลือ     จ านวน    1,414,776  บาท 
    เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดสรร   จ านวน    2,221,531  บาท 
    เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใช้ไป  จ านวน    1,945,325  บาท 
    เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคงเหลือ จ านวน      266,206  บาท 
    เงินรายได้สถานศกึษาจัดสรร    จ านวน  12,625,620  บาท 
    เงินรายได้สถานศกึษาใช้ไป    จ านวน  10,842,494  บาท 
    เงินรายได้สถานศกึษาคงเหลือ    จ านวน    1,783,126  บาท 
    รวมงบประมาณเหลือจ่ายทั้งสิ้น  จ านวน       3,464,108  บาท 

2) ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2566 ของ 
โรงเรียนจ่านกร้อง  พบวา่ โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ ทั้งหมด จ านวน 87 โครงการ จ าแนกตามกลุ่มงานได้
ดังนี้  
      2.1) กลุ่มงานบริหารวิชาการ    จ านวน  56   โครงการ คิดเป็น รอ้ยละ 65    
      2.2) กลุ่มงานบริหารงบประมาณฯ จ านวน    7   โครงการ คิดเป็น รอ้ยละ 8   
      2.3) กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน จ านวน    9   โครงการ คิดเป็น รอ้ยละ 10   
      2.4) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวน  14   โครงการ คิดเป็น รอ้ยละ 16   
      2.5) ส านักอ านวยการ   จ านวน    1   โครงการ คิดเป็น รอ้ยละ 1   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2566 ตามที่โรงเรียนน าเสนอ 
 

   3.1.3 รายการเสนอขอใช้งบเหลือจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวและเงินรายไดข้องสถานศึกษา                 
ปีการศึกษา 2566 (เอกสารหมายเลข 2)  

     - นายเสกสันต ์ ทองมว่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนจา่นกร้อง  ท าหน้าที่เลขานุการฯ ได้เป็นผู้
น าเสนอความคืบหน้าการด าเนินงานตามโครงการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
2566 สรุปไดด้ังนี้ 

    1)  โครงการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ปี 2566 จ านวน 8 โครงการ ดังนี้ 
         1.1) โครงการปรบัปรุงห้องน้ าหอประชุม  ขอใช้งบประมาณ     220,000  บาท 
         1.2) โครงการปรบัปรุงห้องน้ านักเรียน  ขอใช้งบประมาณ     350,000  บาท 
         1.3) โครงการปรบัปรุงห้องเก็บของ   ขอใช้งบประมาณ     358,886  บาท 
         1.4) โครงการติดตาข่ายแนวรัว้โรงเรียน  ขอใช้งบประมาณ       80,000  บาท 
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         1.5) โครงการศาลาครูเวรรับ-ส่งนักเรียน  ขอใช้งบประมาณ       20,000  บาท 
         1.6) โครงการติดสติกเกอร์กันแดดห้องเรียน  ขอใช้งบประมาณ     120,000  บาท 
         1.7) โครงการปรบัปรุงทาสีโรงเรียน   ขอใช้งบประมาณ     170,000  บาท 
         1.8) โครงการพฒันาระบบงานแผนงานฯ  ขอใช้งบประมาณ       50,000  บาท 

     รวมขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายทั้งสิ้น                1,414,776  บาท 

    2)  โครงการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ปี 2566 จ านวน 11 โครงการ           
ซึ่งคณะกรรมการได้สอบถาม  ให้ข้อเสนอแนะ  และขอปรับลดงบประมาณบางส่วนในบางโครงการ สรุปไดด้ังนี้ 

 2.1) โครงการท าทีจ่อดรถจักรยานยนต์นกัเรียน ขอใช้งบประมาณ     500,000  บาท 
 2.2) โครงการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (เพิ่ม)  ขอใช้งบประมาณ     120,000  บาท 
 2.3) โครงการปรับปรุงภายในหอประชุม  ขอใช้งบประมาณ     500,000  บาท 
 2.4) โครงการปรับปรุงโต๊ะโรงอาหาร   ขอใช้งบประมาณ       70,000  บาท 
 2.5) โครงการปรับปรุงระบบแสงเสียงหอประชุม ขอใช้งบประมาณ       50,000  บาท 
 2.6) โครงการพัฒนาสภาพแวดลอ้มฯ  ขอใช้งบประมาณ     456,000  บาท 
 2.7) โครงการพัฒนาระบบบริหารกลุ่มบริหารกจิการฯ ขอใช้งบประมาณ     85,000  บาท 
 2.8) โครงการปรับปรุงลานสานฝัน   ขอใช้งบประมาณ       50,000  บาท 
 2.9) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ขอใช้งบประมาณ    500,000  บาท 
 2.10) โครงการขอซ้ือเก้าอี้ประจ าห้องคอมพิวเตอร์ 3 ขอใช้งบประมาณ     50,000  บาท 
 2.11) โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศหอประชมุ  ขอใช้งบประมาณ  1,320,000 บาท 

        รวมขอใช้งบประมาณทั้งสิ้น                3,701,000 บาท 
 ในการนี้ สมาชิกที่ประชมุได้มีการซักถาม ในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย
ข้างต้น และได้มีข้อเสนอแนะโดยมีสาระส าคัญ ดงันี้ 
     1) นายวันชัย  เรืองจนัทร์  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ  ได้ให้ข้อเสนอแนะให้โรงเรียนพิจารณา
เครื่องปรับอากาศที่มีอยูใ่นอาคาร 1 ที่ก าลังจะท าการรื้อถอนว่ายังมีสภาพดีและสามารถน าไปใช้ในห้องเรียน
ตามอาคารอื่น ๆ เพื่อการใช้งานที่คุ้มค่า 
     2) นายจักรพงษ ์ วรีะมาชา  กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ ได้เสนอแนะให้โรงเรียนควรตดิตั้ง
เครื่องควบคุมการใช้ระบบไฟฟ้า ควรมกีาร Balance Fate ไฟฟา้ เพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัย        
โดยอาจประสานงานเจ้าหน้าที่จากการไฟฟา้มาชว่ยตรวจสอบ นอกจากนี ้โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณ         
ในการจ้างวิศวกรช่วยควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งอาจใช้ในส่วนของเงินรายไดส้ถานศึกษา หรือท าโครงการ       
เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เกา่โรงเรยีนจ่านกร้องด้วยอีกทางหน่ึง  
    นอกจากนี้ นายจักรพงษ์ วีระมาชา ยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้
งบประมาณเหลือจ่ายให้กับงานแผนงาน สรุปได้ ดังนี้ 
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    - งานแผนงานควรสรุปตัวเลขการใช้เงินกับงานการเงินให้มีตัวเลขที่ตรงกัน  เพื่อให้มีตวัเลข    
ที่ชัดเจนและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากโรงเรียนมีงบเงินรายได้สถานศึกษาที่ผู้ปกครองนักเรียนยังไม่จ่าย
จึงควรตรวจสอบยอดเงินที่มีเข้ามาแล้วจึงน าไปใชต้ามแผนปฏิบัติการได ้
  3) คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศว่าที่โรงเรียน
ควรมีการซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศเฉพาะที่ซ่อมแล้วคุ้มค่าราคาคา่ซ่อม  เนื่องจากเครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่
มีอายุการใช้งานมานาน ท าให้กินกระแสไฟฟ้า  ตอ้งซ่อมบ ารุงบ่อย ๆ ซึ่งหากมีเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นการเฉพาะจะ
สามารถรับทราบถึงประวัติการซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศเป็นอย่างด ีและหากจ าเป็นอาจต้องจดัหาใหม่ทดแทน
การซ่อมเครื่องเก่า  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าและให้ความเห็นชอบการขอใช้งบเหลือจ่ายเงินอุดหนุน
รายหัว และเงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ตามที่โรงเรียนน าเสนอ โดยให้โรงเรียนด าเนินการ
โครงการให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  

   3.1.4 แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง ปี 2567-2570 (เอกสารหมายเลข 3)  

     - นายเสกสันต ์ ทองมว่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนจา่นกร้อง  ท าหน้าที่เลขานุการฯ ได้มอบหมายให้  
นายพีระพงษ์  ปัญญา หัวหน้างานงบประมาณและแผนงาน พร้อมด้วยทีมงาน  เป็นผู้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
การจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567-2570 ซึ่งโรงเรยีนจ่านกร้อง ได้เพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในครั้งที่แล้ว สรุปได้ดังนี ้

6) ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนจากการประเมินปัจจัยสภาพแวดลอ้มทั้ง 
ภายนอก (STEPS) และภายใน (2S4M) ที่สามารถจัดท าเป็นกราฟจากการ SWOT ว่าสถานภาพของโรงเรียน
จ่านกร้องอยูใ่นระดับ STAR 

7) วิสัยทัศน์ของโรงเรียนจ่านกร้อง คือ “โรงเรียนจ่านกร้องเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี   
มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” 

8) พันธกิจ ประกอบด้วย  
3.1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาและตามมาตรฐานสากล 
3.2) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมที่พึงประสงค์ รกัความเป็นไทย 
3.3) พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ 

การจดัการศึกษา 
3.4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3.5) พัฒนาการบริหารจดัการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยา่งมีคุณภาพ 
3.6) ส่งเสริมการมสี่วนรว่มของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
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9) เป้าประสงค์ ประกอบด้วย 
4.1) ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและตามมาตรฐานสากล 
4.2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมที่พึงประสงค์ รักความเป็นไทย 
4.3) สถานศึกษามีหลักสตูร การจัดการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ 

การจดัการศึกษา 
4.4) ครูและบุคลากรทางการศกึษา มีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4.5) สถานศึกษามีการบริหารจดัการดว้ยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยา่งมีคุณภาพ 
4.6) ชุมชนและภาคีเครอืข่ายมีส่วนร่วมในการพฒันาการศกึษา 

10) กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
5.1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล 
5.2) พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รักความเป็นไทย 
5.3) พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ 

การจดัการศึกษา 
5.4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชพี 
5.5) พัฒนาการบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

และภาคีเครือข่าย 
 ซึ่งในประเด็นนี้ นางสุขุมาลย์  ธ ารงโชต ิกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

5) เอกสารส่วนที ่12 หน้า 1-3 ให้เพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูลที่ส าคัญดังนี ้
- 21 กรกฎาคม 2565 ชมรมคร-ูผู้ปกครองและผูส้นใจการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง  

ได้ด าเนินการจัดหาทุนในการจดัซื้อที่ดินให้กับโรงเรียนจ่านกร้อง 
     - 18 พฤศจิกายน 2565 ชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้สนใจการศกึษา โรงเรียนจ่านกร้อง  

ได้ด าเนินการโอนที่ดินเลขที่ 2156 เนื้อที่จ านวน 1 งาน 15 ตารางวา ให้กบัโรงเรียนจ่านกร้อง 
ให้แก้ไขข้อมูลในผังบริเวณโรงเรียน โดยโรงเรียนมีเน้ือที่ 12 ไร ่2 งาน 17 ตารางวา 

6) ในส่วนของเกียรติประวัตโิรงเรียน ให้เพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูลที่ส าคัญดังนี้ 
- ปีการศึกษา 2558 ครูโรงเรียนจ่านกรอ้ง ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ OBEC AWARD  

ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม จ านวน 5 ทา่น ได้แก่ 1) ครูสุขุมาลย ์ ธ ารงโชติ  (ภาษาอังกฤษ) 2) ครูจินตนา  
เกิดเนตร (ภาษาฝรั่งเศส)  3) ครูกัลยาณ ีรจิตรังสรรค ์(คอมพิวเตอร์) 4) ครูศุภฤกษ์  วังซ้าย (ดนตรี)           
5) นางทศพร  มลูหงษ์ (สังคมศึกษาฯ) เป็นต้น และควรจดัท าไว้อย่างต่อเน่ืองไปเรื่อย ๆ  

- ปีการศึกษา 2558 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนจา่นกร้อง ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
ระดับเหรียญทอง จ านวน 11 รายการ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย 

- ควรน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน SAR ที่เคยให้ไว้ โดยให้มปีรากฏอยู่ใน 
ส่วนที่ 3 ในหน้า 30-33 ของเอกสารแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา 
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7) ส่วนที่ 4 ขาดสาระส าคญัอย่างยิ่งในหลายประเด็นดังนี้ 
- นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 7 ข้อ ควรน ามาใสใ่ห้ 

ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน 
- นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดติถ์ (สพม. พล.อต.) 3 ดา้น  
- นโยบายเร่งดว่น (หน้า 4 ตามประกาศของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

พิษณุโลก อตุรดิตถ์ (สพม. พล.อต.) 
8) ฝากให้โรงเรียนเก็บรายละเอียดให้ครบถ้วนในส่วนของเอกสารหน้า 41-42 รวมทั้งให ้

ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของอดีตผู้บริหารสถานศึกษาทั้งการสะกดชื่อ นามสกุล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้
ครบถ้วน 

 นอกจากนี้ นายวันชัย  เรืองจันทร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลส าคัญ
ของโรงเรียน สรุปได้ดังนี้ 

1) ขอบคุณที่โรงเรียนให้เกียรติเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรู้สึกยินดีมาก ๆ  
เนื่องจากมีความรักความผูกพันกับโรงเรียนจ่านกร้องมาอย่างยาวนาน โดยอยู่โรงเรียนจ่านกร้องมาตั้งแต่          
ปี พ.ศ. 2511 และได้เกษียณอายุราชการไปเมื่อปี พ.ศ. 2544 ในสมัย ผู้อ านวยการธงชัย จักกาบาตร์           มี
ลูกศิษย์ที่สอน จ านวน 40 รุ่น ซึ่งท่านเขมชาติ  นิธิวรรณ ก็เป็นลูกศิษย์ที่มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่        
การงานอย่างมากอีกท่านหนึ่ง 

2) โรงเรียนจ่านกร้อง มีวัฒนธรรมองคก์รที่เข้มแข็งมาแต่ดั้งเดิมในเรื่องของรัก สามัคคีใน  
หมู่เพื่อนครูด้วยกันและผู้บริหารซึ่งท างานกันอย่างมีความสุข อยู่โรงเรียนเหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 พร้อมกันนี้        
ได้เล่าถึงที่มาของคติพจน์ของโรงเรียนที่ อาจารย์สนิธ  บ ารุงพันธ์  ได้เป็นผู้คิดหาแนวทางจนลงตัว รวมทั้ง           
ได้เล่าประวัติ เพลงประจ าโรงเรียนจ่านกร้องให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ เพลงชุดนี้ จัดท าขึ้นมาเมื่อ 50 กว่าปี            
ที่แล้ว โดยอาจารย์คิด พงศทัด ซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์ ซึ่งมาช่วยท าการสอนที่โรงเรียนจ่านกร้อง ตั้งแต่ปี 2504         
ได้เป็นผู้แต่งเพลงมาร์ชชมพู-ขาว ขึ้น เมื่อปี 2512 โดยในสมัยนั้น ได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมกับ
ผู้บริหารของโรงเรียน โดยใช้การร้องเพลงประกอบด้วยกีตาร์เครื่องเดียว เพลงประจ าโรงเรียนชุดนี้ มีจ านวน 10 
เพลง ซึ่งอาจารย์วันชัย เรืองจันทร์ ได้ร่วมกันท าเพลง ร่วมกับ อาจารย์พรรณี  สายแสง โดยมีดนตรี จ านวน 5 ชิ้น 
บรรเลงโดยวงดนตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งขณะนั้น ยังใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก            
(มศว. พิษณุโลก) ใช้อักษรย่อว่า SWU band  ผู้ขับร้องเพลง คือ นายวันชัย  เรืองจันทร์ และนางพรรณี  สายแสง   
โดยปรับใช้ห้องเก็บของเป็นห้องอัดเสียง ซึ่งท าให้คุณภาพเสียงไม่ได้ดีมากนัก  โดยใด้ใช้เพลงชุดนี ้เรื่อยมาจน
ปัจจุบัน 

3) พ.ศ. 2506 โรงเรียนจ่านกร้อง ได้ใช้เพลงมาร์ชชมพู-ขาว เป็นสัญญาณในการเข้าแถว  
แทนการใชก้ริ่งหรือระฆังมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนโรงเรียนอื่น ๆ  

4) พ.ศ. 2567 ชว่งเปิดภาคเรียนมานี้ ตอนเช้าก่อนเข้าแถวได้ยินเสียงเพลงมาร์ชชมพู-ขาว 
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ที่โรงเรียนได้จดัท าขึ้นใหม่ เน้ือเพลงยังเหมือนเดิม มีเพียงท านองโน้ตเพลงบางตัวที่ท ามาไม่เหมือนเดิม ซึ่งเพลง
มาร์ชชมพู-ขาวนี้ ยังมีศษิย์เก่าใช้เพลงนี้ในการเลี้ยงรุ่นหรือครูเก่าใช้ในการรวมตัวท ากิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ 
เน่ืองจากเวลาศิษย์เก่ารวมตัวกันเลี้ยงรุ่น หรือครูเก่ารวมตัวท ากจิกรรมตา่ง ๆ ก็มักจะไดร้ับเชิญให้ไปร่วมท า
กิจกรรมอยู่เนือง ๆ ดังนั้น จึงขอให้ข้อเสนอแนะว่า เพลงนี้นับเป็นสัญลักษณ์ของความรักความผกูพันที่ทุกคน    
มีต่อโรงเรียนจา่นกร้อง  การอดัเสียงใหม่จึงควรคงไว้ในส่วนส าคัญ  อันไดแ้ก่  เน้ือเพลง ท านองเพลง ตัวโนต๊ 
ควรตอ้งเหมือนเดิม โดยท าใหม่ได้ในสว่นของลักษณะดนตร ีซึ่งในวันที่โรงเรียนท าการบวงสรวงรื้อถอนอาคาร 1 
ได้มารว่มการบวงสรวงดว้ยและได้พูดคุยให้ข้อเสนอแนะกับครูดนตรีที่เป็นผู้ด าเนินการแล้ว  และเคยได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้ในการประชุมของชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้สนใจการศึกษา โรงเรียนจา่นกรอ้ง รวมทั้งสมาคม
ศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านกรอ้งไว้ว่า ยินดีเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ในการจัดท าลักษณะดนตรีใหม่ให้ทันสมยัได้  แตต่้อง
คงไว้ซึ่งส่วนส าคัญ คือ เนื้อร้อง ท านอง และควรเชิญศิษย์เก่าที่เป็นนักร้อง ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน       
จ่านกร้อง ซึ่งมีหลายคน  เช่น ตุ้ม จ่านกร้อง โจก๊ โซคูล ให้ศิษย์เก่าเหล่านี้ได้มามีส่วนร่วมในการจัดท าเพลง     
มาร์ชชมพู-ขาวในครั้งนี้ได้ ให้ทุกคนได้มีส่วนรว่ม ให้ทุกคนได้มีความภาคภมูิใจในสถาบันที่ได้ริเริ่มหล่อหลอม 
ปลุกป้ัน ส่งเสริมจนมีชื่อเสียง  ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ ์ให้ความส าคญัต่อความรู้สึกของศิษย์เก่า ที่มีหน้าที่
การงานที่รุ่งเรืองมากมาย  รวมทั้งให้ความส าคัญกับความรู้สึกของครูและบุคลากรของโรงเรียนจ่านกร้อง ที่มี
ส่วนในการสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการศึกษาแห่งนี้ไว้มากมาย อันจะเป็นรากฐานในการพัฒนาองค์กรที่
เข้มแข็ง ให้ได้มีการสืบทอดวัฒนธรรมองค์กรอันดีงามสืบไป 
 นายวันชัย  เรื่องจันทร ์ยงัได้แสดงความชื่นชมนายเสกสันต์ ทองม่วง ผู้อ านวยการโรงเรียนที่เพิ่งไดร้ับ
รางวัล “คุรุสดุดี” อันนับเป็นการสร้างความภาคภมูิใจไว้ให้กับโรงเรียนจา่นกร้องสืบไปเช่นกัน  ส่วนตัวแล้วมี
เจตจ านงค์ที่ตอ้งการให้โรงเรียนจ่านกรอ้ง มีเกียรติประวัติทีด่ีงาม ผมยังเป็นต านานที่มีชีวิต  ยังบอกเล่าเรื่องราว
ของโรงเรียนจ่านกร้องใหฟ้ังได้  ให้ค าแนะน าได ้ เป็นที่ปรึกษาให้ได้ และเห็นว่ามีครูหลาย ๆ คนที่เสียสละ ทุ่มเท 
เพื่อโรงเรียนแห่งน้ีมาอย่างต่อเน่ือง หวังวา่คุณครใูนยุคปัจจุบัน จะได้ช่วยกันสืบสาน ต่อยอด วัฒนธรรมองค์กรที่
ดีงาม และด ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงที่มีมาหลากหลายด้านให้เป็นที่ประจักษ์กับสังคมตลอดไป ขอขอบคุณท่านประธาน
ที่ช่วยดูแลโรงเรียน ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละช่วยดูแลโรงเรียน 

 ในการนี้ พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจา่นกร้อง ได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเกียรติประวัติของโรงเรียนจ่านกรอ้ง ในส่วนของการที่วงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนจา่นกร้อง ได้ไปท า
การแสดงที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นตัวแทนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งพลโทวิเชียร  ไชยปกรณ ์ ได้ไปรว่มกิจกรรมในครัง้นี้ด้วย 

 นายเฉลียว  ค าดี  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ  ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลส าคัญของโรงเรียน ในส่วน
ของการเพิ่มเติมข้อมูลการเข้ารับต าแหน่งของผู้อ านวยการแต่ละท่านให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพือ่ความ
ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อใช้ในการพัฒนาการจดัการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ชุดใหม่                          
วาระ 6 เมษายน 2567 - 5 เมษายน พ.ศ. 2571          

-  นายเสกสันต์  ทองม่วง  ผู้อ านวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ท าหน้าที่เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชมุ
รับทราบเกี่ยวกับค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนจ่านกร้อง ชดุใหม่ (วาระวันที่ 6 
เมษายน 2567 ถึง 6 เมษายน 2571) ที่ได้ส่งใหก้ับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้วนั้น มีข้อความ
ที่คลาดเคลื่อนอยู่เล็กน้อย โรงเรียนได้แจ้งให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อตุรดติถ์ 
ได้รับทราบ โดยเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดติถ์ ได้แก้ไขและส่งค าสั่ง
ฉบับแก้ไขมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมวันนี้ โรงเรียนจึงไดจ้ัดท าส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนจ่านกร้อง ชดุใหม่ ให้ทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรบัทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 5.1 แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2567 (เอกสารหมายเลข 4)  

- นายเสกสันต ์ ทองมว่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนจา่นกร้อง  ท าหน้าที่เลขานุการฯ ได้มอบหมายให้  
นายพีระพงษ์  ปัญญา หัวหน้างานงบประมาณและแผนงาน  พรอ้มด้วยทมีงาน  เป็นผู้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
กรอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2567 สรปุได้ดังนี้ 
 

2) การประมาณการรายรับ  ในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนจ่านกรอ้ง มีนักเรยีนจ านวน  
2,356 คน และมีประมาณการรายรับ ดังนี ้
      1.1) งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป          จ านวน     9,195,012 บาท 

      1.2) งบประมาณเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี   จ านวน      2,306,068 บาท 

      1.3) งบประมาณเงินบ ารุงการศึกษา         จ านวน    12,478,200 บาท 

             รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น               จ านวน    23,979,280 บาท 

  2) ประมาณการรายจ่าย ในปีการศึกษา 2567 มีดังนี้ 
      2.1) ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 9,195,012 บาท จัดสรรในสดัส่วน ดังนี้ 
      2.1.1) ด้านวิชาการ ร้อยละ 60    จ านวน    3,561,007 บาท 

       2.1.2) ด้านบริหารทั่วไป ร้อยละ 30   จ านวน    1,780,504 บาท 

       2.1.3) งบส ารองจา่ย ร้อยละ 10    จ านวน       593,501 บาท 
       2.1.4) งบค่าสาธารณูปโภค    จ านวน    3,000,000 บาท 
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       2.1.5) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง พรบ. และซ่อมบ ารุง จ านวน       593,501 บาท 
      2.2) ประเภทเงินโครงการเรียนคอมพิวเตอร์   จ านวน    1,884,800 บาท  
      2.3) ประเภทเงินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต จ านวน    1,128,000 บาท  
      2.4) ประเภทเงินโครงการจา้งครูสาขาเฉพาะ  จ านวน    1,884,800 บาท 
      2.5) ประเภทเงินโครงการจา้งบุคลากรปฏิบัติงานใน รร. จ านวน    2,827,200 บาท 
      2.6) ประเภทเงินค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ  จ านวน    3,298,400 บาท  
      2.7) ประเภทเงินด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน  จ านวน    1,616,920 บาท  
   2.7.1) ค่าบัตรนักเรียน    จ านวน       134,640 บาท 

   2.7.2) ค่าปรับสภาพนกัเรียนใหม่(ปฐมนิเทศ) จ านวน       118,800 บาท 

   2.7.3) ค่าตรวจสุขภาพ    จ านวน       353,400 บาท 

   2.7.4) ค่าประกันอุบัติเหตุ   จ านวน       848,160 บาท 

      2.8) ประเภทเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี 15 ปี)  จ านวน    2,306,068 บาท 

      รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น (ข้อ 2.1-2.8)  จ านวน  23,979,280 บาท 

 ในปีการศึกษา 2567 นี้ โรงเรียนได้ปรับใช้โปรแกรมแผนงานรูปแบบใหม่ ที่มีระบบ E-Signature 
เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว ชดัเจน โปร่งใสในการขอใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2567        
ซึ่งท าให้ประหยัดระยะเวลาในการด าเนินการไดใ้นระดับหนึ่งด้วย 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีการศึกษา 2567 ตามที่โรงเรยีน
ได้น าเสนอ โดยให้ปรับแก้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา ปีการศกึษา 2567-
2570 ตามที่คณะกรรมการไดใ้ห้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 5.2 รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปี 2566  

    - นายเสกสันต์  ทองม่วง  ผู้อ านวยการโรงเรยีนจ่านกร้อง  ท าหน้าที่เลขานุการฯ ได้มอบหมายให้  
นายณัฐวุฒิ  สุดจติร ์หัวหน้างานประกันคุณภาพ พร้อมด้วยทีมงาน  เป็นผู้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปี 2566 สรุปได้ดังนี ้
     ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง ปีการศกึษา 2566 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน หมายเหต ุ
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
       2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภปิราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

ดีเลิศ 
ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน หมายเหต ุ
       3)  มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 
       4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       6)  มีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคตทิี่ดตี่องานอาชพี 

ยอดเย่ียม 
ยอดเย่ียม 
ยอดเย่ียม 

ดีเลิศ 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
       1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 
       2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
       3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
       4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 

ยอดเย่ียม 
ยอดเย่ียม 
ยอดเย่ียม 

 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
2.2  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสตูร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
2.6  จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 
ยอดเย่ียม 
ยอดเย่ียม 
ยอดเย่ียม 

 
ยอดเย่ียม 
ยอดเย่ียม 

 
ยอดเย่ียม 

 

 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1  จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจดัการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 
 

 

รวมทั้ง 3 มาตรฐาน ยอดเยี่ยม  
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 ในประเด็นนี้ นางสุขุมาลย์  ธ ารงโชติ กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ ไดใ้ห้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 
1) ชื่นชมการท างานของทีมงานประกันคุณภาพทีจ่ัดท าข้อมูลน าเสนอได้อย่างครบถ้วน 
2) ให้ตรวจสอบข้อมูลครู-บุคลากรให้ตรงกัน  
3) บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ควรมีการบ่งบอกถึงความส าเร็จอย่างต่อเน่ือง เช่น 2 ปีซ้อน          

3 ปีซ้อน  ซึ่งเป็นค าส าคัญในการชีว้ัดความส าเร็จที่ต่อเนื่อง 
4) หน้า 9 ในส่วนของโรงเรยีนมาตรฐานสากล หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาษาอังกฤษ  

ใช้ค าวา่ World Class Standard School 
5) ข้อมูลพื้นฐานให้ตรวจสอบให้ตรงกัน 
6) อัตลักษณ์ของผู้เรียน ควรให้ชัดเจนวา่ จะใช้ค าว่าอะไร “กล้าแสดงออกอยา่งสร้างสรรค์”  

หรือ “แสดงออกอยา่งสร้างสรรค์” ซึ่งภาษาอังกฤษไม่ควรใช้ค าว่า Show-off ซึ่งมีความหมายในเชิงโอ้อวด อาจใช้
ค าว่า Creativities แทนได้ ฝากให้โรงเรียนน าไปพิจารณา 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรบัทราบและเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
ประจ าปี 2566 ตามที่โรงเรียนได้น าเสนอ โดยใหป้รับแก้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา ปีการศึกษา 2567-2570 ตามที่คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้แล้ว 

ระเบียบวาระที่ 6 : เรื่อง อื่น ๆ 

-  นายจักรพงษ์  วรีะมาชา  กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ ได้เสนอแนะให้โรงเรียนจัดท าเอกสารขอรับ 
การจดัสรรงบประมาณคา่จ้างวิศวกรควบคุมการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น โดยผ่านเรื่องจาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดติถ์ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หรืออาจขอรับการสนับสนุนจากชมรมครู-ผู้ปกครองและผู้สนใจการศกึษา โรงเรียนจ่านกร้อง หรือสมาคมศิษย์
เก่าโรงเรียนจ่านกร้องอีกทางหน่ึง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรบัทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 11.35 น. 

 
นางสาวสริ์ดาภทัร ์ เพิ่มผลธัญธน  ผู้จดรายงานการประชุม 

        นายเสกสันต์  ทองมว่ง   ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
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การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ครั้งที่ 4/25667 
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง  
ครั้งที่ 4/2567 

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567  
ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชั่น LINE 

 
ผู้มาประชุม 
 1. พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการ   
 2. นายวันชัย  เรืองจันทร์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
 3. นายสมบัติ  จงวรรธนะศิลป์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

4. นายเฉลียว  คำดี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
5. นายจักรพงษ์  วีระมาชา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
6. นางสุขุมาลย์  ธำรงโชติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. พระมหาอานนท์  ภูริทสฺสี  ผู้แทนองค์กรศาสนา   
8. นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ  ผู้แทนศิษย์เก่า   
9. พันโทศราวุธ  มุณี   ผู้แทนผู้ปกครอง    
10. นายสมควร  ภู่ทอง   ผู้แทนครู  
11. นายเสกสันต์  ทองม่วง  กรรมการและเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.ดร จักรกฤษณ์  จันทะคุณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ)   
2. นางสุกรี  จามพัฒน์   ผู้แทนองค์กรชุมชน (ติดภารกิจ) 
3. นายเขมชาติ  นิธิวรรณ   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ติดภารกิจ) 
4. พระปลัดพิพัฒน์พงษ์  ภฺททวํงโส ผู้แทนองค์กรศาสนา  (ติดภารกิจ)     

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางภัททิรา  ลัดดากลม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
2. นายปวี  รวิกานนท์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 

 3. นางสาวศศิภา  อุตม์อ่าง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 4. นางสาวนวลนภา  พระพรหม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง 
 5. นางสาวสิร์ดาภัทร์  เพิ่มผลธัญธน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 
 6. นางเนตรชนก  สระปัญญา  เจ้าหน้าที่งานสำนักอำนวยการ 
 7. นางสาวสุภางค์สิริ  ขันทอง  เจ้าหน้าที่งานสำนักอำนวยการ 
  

เริ่มประชุม เวลา 14.15 น. 
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ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

- พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจ่านก ได้กล่าวเปิดการ
ประชุมด้วยการนับองค์ประชุมว่าขณะนี้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาเข้าร่วมการประชุมเกินกว่า
กึ่งหนึ่งแล้ว จึงขอเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง คร้ังที่ 4/2567 
พร้อมกันนี้ขอขอบคุณทุกท่าน ท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในคร้ังนี้  และเนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน  จึงมีความ
จำเป็นต้องใช้การประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE  

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่แล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารการประชุม 
แนบท้ายระเบียบวาระการประชุมครั้งน้ี และสอบถามคณะกรรมการว่ามีข้อแก้ไข  หรือท้วงติง  ในประเด็นใด
ก็ให้แจ้งที่ประชุมเพื่อปรับแก้ให้ถูกต้องต่อไป    

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ครั้งที่ 3/2567  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 โดยไม่มีข้อแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่อง สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง  
ครั้งที่ 3/2567  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567  

       3.1.1 ความคืบหน้าการรื้อถอนอาคารเรียน (อาคาร 1) และก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น 
- นายเสกสันต์  ทองม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เกี่ยวกับความคืบหน้าการร้ือถอนอาคารเรียน (อาคาร 1) และก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ช้ันทดแทนอาคาร 1 
สรุปได้ดังนี ้
  ขณะนี้ผู้รับจ้างในการร้ือถอนอาคารเรียน (อาคาร 1 ) ได้ดำเนินการร้ือถอนอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งในการร้ือถอนครั้งนี้ มีสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนไปทั้งสิ้น 8 รายการ ประกอบด้วย อาคารเรียน 1 จำนวน 1 หลัง 
บ้านพักครู จำนวน 3 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 4 หลัง โดยเร่ิมทำการรื้อถอนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 
และดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการร้ือถอนทั้งสิ้น 53 วัน         
ในการน้ี ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรียบร้อยแล้ว 
และทางผู้รับจ้างได้ขอลดค่าปรับที่ทำงานเลยระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง ซึ่งทำไว้ 30 วัน โดยเป็นอำนาจ
หน้าที่ของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้พิจารณาต่อไป 
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 นอกจากน้ี โรงเรียนได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น ได้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว รอหนังสือตอบรับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร
เรียนหลังใหม่  โดยในการนี้ โรงเรียนจำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
จำนวน 2 รายการ ได้แก่ การปรับปรุงระบบประปา และการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้พร้อมในการก่อสร้าง
ต่อไป 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
 

 4.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2567 

       - พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจ่านกร้อง  
ได้มอบหมายให้นายเสกสันต์  ทองม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง  ทำหน้าที่เลขานุการ ได้ชี้แจงข้อมูล    
การขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ชั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนจ่านกร้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยมีผู้มีความประสงค์ขอย้าย ย่ืนคำร้องขอย้าย จำนวน 4 ราย สรุปได้ดังนี้  
             1) นางสาวชลดา  คงบาง ตำแหน่งครูชำนาญการ  ขอย้ายไปโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม      
ด้วยเหตุผลพัฒนาตนเองในสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน 
            2) นางสาวศิริลักษณ์  สัญญะ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  ขอย้ายไปโรงเรียน

พิษณุโลกพิทยาคม  ด้วยเหตุผลขอย้ายกลับภูมิลำเนา 

             3) นางเนตรชนก สระปัญญา  ตำแหน่งครู ขอย้ายไปโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัตน์

อนุสรณ ์โรงเรียนบ้านปงสนุก  และโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ตามลำดับ ด้วยเหตุผลขอย้ายกลับภูมิลำเนา 

            4) นางปรารถนา  ไชยเทพ ตำแหน่งครู ขอย้ายไปโรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม  โรงเรียนปัว  
โรงเรียนสตรีศรีน่าน ตามลำดับ ด้วยเหตุผลขอย้ายอยู่ร่วมกับคู่สมรสและดูแลบุตร และขอย้ายกรณีพิเศษ  
เหตุผลการย้ายเพื่อติดตามคู่สมรส 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ข้าราชการครูทั้ง 4 ราย ยื่นคำร้องขอย้ายตาม
ความประสงค์ของเจ้าตัว               

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่อง อื่น ๆ  

ในการน้ี นายเสกสันต์  ทองม่วง ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีกับ 
วัดคูหาสวรรค์  โดยได้รับการประสานจากเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ ขอนำชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนจ่านกร้อง ทุกท่านใส่ในใบฎีกากฐิน ซึ่งจะมีการทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567  



60 
 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ และยินดีให้โรงเรียนส่งรายชื่อในใบฎีกาผ้าป่าในการทอดกฐิน
สามัคคีของวัดคูหาสวรรค์ 

- พลโทวิเชียร  ไชยปกรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจ่านก ได้กล่าวขอบคุณ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้องทุกท่าน ที่สละเวลามาร่วมประชุมในคร้ังนี้อีกครั้งหนึ่ง 
และปิดประชุม   

ปิดประชุมเวลา 14.55 น. 

 
นางสาวสริ์ดาภทัร ์ เพิ่มผลธัญธน  ผู้จดรายงานการประชุม 

        นายเสกสันต์  ทองมว่ง   ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

ผลจากการมีส่วนร่วม 
1. การประชุมครั้งที่ 6/2566 (เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 : ประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE) 

: การพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 การสรรหากรรมการผู้แทนครู
ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากการเกษียณอายุ
ราชการ ประจำปี 2566 การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวาระโอกาสวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2567 

2. การประชุมครั้งที่ 1/2567 (เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียน       
จ่านกร้อง) : การแนะนำรองผู้อำนวยการที่ย้ายมาใหม่  ความคืบหน้าการของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน
ทดแทน อาคาร 1 และอาคาร 2  การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567  การทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียนจ่านกร้อง ครบรอบ 63 ปี  การพิจารณาอนุมัติการขอเก็บเงินบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 
การพิจารณากรอบอัตรากำลังครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา และแนวทางการดูแลนักเรียน             
ปีการศึกษา 2567  
  3. การประชุมครั้งที่ 2/2567 (เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียน       
จ่านกร้อง) : ความคืบหน้าการของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน อาคาร 1 และอาคาร 2 การทำบุญ
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ ์ 
พ.ศ. 2567  ความคืบหน้าการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 การครบวาระของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง วาระ 5 เมษายน 2563-4 เมษายน 2567 และการ
สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง วาระ 5 เมษายน 2567 - 4 เมษายน          
พ.ศ. 2571 การพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 การพิจารณาการไว้ทรงผมนักเรียน และการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบเข็ม โรงเรียนจ่านกร้อง ปีการศึกษา 2567 สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี 2566  การพิจารณาเห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่าย เงินอุดหนุนรายหัวและเงินรายได้
สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 การพิจารณาเห็นชอบจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
ปีการศึกษา 2567-2570 การพิจารณาเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
2567 การพิจารณาเห็นชอบระเบียบโรงเรียนจ่านกร้องว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2567 
และการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกิจกรรม “รื่นเริง ชื ่นบาน สงกรานต์จ่านกร้อง” 
ประจำปี 2567 

4. การประชุมครั้งที่ 3/2567 (เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียน       
จ่านกร้อง) : แนะนำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจ่านกร้อง ชุดใหม่ ที่มีวาระการดำรง
ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2571 การพิจารณาแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2567 การพิจารณารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปี 2566     

5. การประชุมครั้งที่ 4/2567 (เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 : ประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE) 
: พิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 4 ราย 

  



62 
 

การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 
 โรงเรียนจ่านกร้อง  ได้นำผลจากการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  

จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในแต่ละครั้งมาสรุปรายงานเป็นรายงานการประชุม 

และนำมติที่ประชุม มาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำแผนการพัฒนา           

การจัดการศึกษา (แผนกลยุทธ์)  การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 

(SAR)  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  การวางแผนกรอบอัตรากำลังครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา                 

การวางแผนการรับนักเรียน การจัดซื้อหนังสือเรียน การขอรับการสนับสนุนเงินบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ และการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง รวมถึง

การให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีส่วนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2        

ปีการศึกษา 2566 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 อีกด้วย ทั้งนี้ ยังได้นำข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต            

มาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา            

ให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
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